

*[Handwritten signature]*

*ขอ รื้อข้อมูล ใน กรณีของ กองโจร*

กระทู้ยังไม่โพส>>>

มีกองโจรในคณะกรรมการจัดงาน 25 ปี 6 ตุลาคม 2519 เมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา



: หลังจาก ที่ผ่านการจัดงาน 25 ปี 6 ตุลาคม 2519 เมื่อช่วงสัปดาห์เดือนตุลาคม 2544 ที่ผ่านมา จนบัดนี้ทราบมาว่ายังคงเคลียร์บัญชีไม่เสร็จ เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบโครงการบางคน ได้มีการหมกเหมิด ปกปิด และไม่ยอมนำไปเสร็จรับเงินที่ตนรับผิดชอบมาชี้แจง ทราบมาว่า โดยเฉพาะโครงการวัฒนธรรมมีการสูญเงินไปอย่างสูญเปล่าเพราะผู้รับผิดชอบไม่รอบคอบเป็นจำนวนมาก ถึง 200,000 บาท (ซึ่งไม่รู้ว่าเงินหายไปไหน?และอยู่ในกระเป๋าใคร)

ทั้งๆที่งานก็ผ่านมาหลายเดือนแล้ว ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น และเงินส่วนที่เหลือจากการจัดงานอยู่ที่ไหน ใครมีความรู้เรื่องนี้ช่วยวิเคราะห์และชี้แจงให้กระจ่างหน่อยครับ สังคมก็อยากรู้เหมือนกัน

โดยเฉพาะคณะกรรมการจัดงานทั้งหลาย ที่มักอ้างคำว่า ประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน เพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะมีอีแอบมากมายที่เอาคำว่า ประชาชน ไปอ้างขอเงินกับแหล่งทุนหรือพรรคการเมือง พอได้เงินมาแล้ว แต่ในที่สุดก็ยกยอกเอาเงินไปใช้ส่วนตัว เหมือนดังงานนี้ครับ

โดย ใช้ปี๊ด เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2544, 10:04 น.

ความคิดเห็นที่ 1



ถ้ารู้จริงก็ระบุชื่อมาเลย

โดย ดุย เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2544, 10:41 น.

ความคิดเห็นที่ 2



น่าจะนำมาเปิดเผยนะครับ เพราะตุลา เป็นอะไรที่ประชาชนให้ความรู้สึกที่ภาคภูมิใจและสุดดีมาก พยายามอย่าให้มีพฤติกรรมที่ต่างพร้อยหรือแปดเปื้อนจะดีมากครับ

โดย ไนส์ ไทยเอ็นจีโอ เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2544, 16:57 น.

## ความคิดเห็นที่ 3



โชคดีที่มีชีวิตร่วมสมัย ได้ร่วมเหตุการณ์ในเดือนตุลา (และพฤษภา)... โชคดีที่เป็นเพียงจุดเล็กๆในขบวนมหาประชาชน... โชคดีที่ไม่มีชื่อเสียงจากการณ์เหล่านี้... โชคดีที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมคนเดือนตุลาแม้แต่ครั้งเดียว(แม้จะทราบข่าวทุกครั้ง)... จึงโชคดีที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรในกระบวนการหลังจากนั้นโดยตรง

เสียใจรับสำหรับข่าวสารทางลบ... เสียใจรับหากมีการคดโกงกันจริงๆ... นี่เป็นเสียงครวญของประชาชนคนเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้น... เหล่าวีรชนเอกชนทั้งหลายไม่ต้องสนใจก็ได้ครับ

โดย ไร่ข้าง เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2544, 17:07 น.

## ความคิดเห็นที่ 4



เรียนคุณ ไร่บีด

ไม่แน่ใจว่าพูดเรื่องเดียวกันหรือไม่ ผมมี vcd บทบันทึกข้อเท็จจริง เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ชื่อมาเข้าใจว่า 100 บาท ผลิตโดยคณะกรรมการจัดงาน 25 ปี 6 ตุลาคม และเครือข่ายเดือนตุลาคม โดยมีคุณทองขาว ทวีปริงษ์นกุล และคุณสุนทรทิพย์ มีบุญ เป็นผู้ควบคุมการผลิต

คุณหมายถึง 2 คนนี้ ? หรือมีคนอื่นที่มากกว่านี้  
และที่ว่าสูญ 200,000 นั้นสูญในส่วนไหน  
ก็VCD ก็ออกมาได้นี้ครับ (ส่วนจะดีหรือไม่ขอวิจารณ์)  
ธนาพล

โดย ธนาพล เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2544, 19:24 น.

## ความคิดเห็นที่ 5



ก็พวกเงินจีโออะไรที่รับผิดชอบเงินส่วนนั้นนะ

โดย รู้ทันน้ำ เมื่อ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2544, 01:58 น.



## ความคิดเห็นที่ 6



เห็นว่าคนตั้งกระทู้...นี้ให้ข้อมูลไม่ละเอียด พอ (เงินส่วนใด ใครรับผิดชอบ) การกล่าวหาแบบคลุมเครืออย่างนี้ไม่เหมาะสมเลยครับ...กรุณา  
รับมาชี้แจงรายละเอียดด้วยเพราะคนที่เข้ามาดูสับสนครับ...

ข้อเสนอแนะ...ถ้าคุณไร่บีดไม่ออกมาชี้แจง... อยากเวบมาสเตอร์ถอดกระทู่นี้ออกครับ...อย่าไปสมโรงกันเลย...

เอก

โดย เอก  icq 37250729  เมื่อ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2544, 03:04 น.

ความคิดเห็นที่ 7



นายรู้ทันนำ

นายคิดว่าเงินจีโอไหน ระบอบออกมาเลย เพราะเงินจีโอมีเป็นร้อยเป็นพัน ไซหรือเปล่าก็ไม่รู้ นายนี้ปากพล่อยมากนะ ทีหลังอย่าพูดอะไร ส่งเดชมาอีก

โดย ไข่ช้าง เมื่อ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2544, 09:14 น.

ความคิดเห็นที่ 8



ถึงคุณเอก จากความคิดเห็นที่ 6 ครับ เรื่องการลอบกระชูดอก ถ้าไม่ใช่เรื่องของการก้าวก่ายสิทธิของคนอื่น หรือเรื่องเข้าข่ายลอบหลู่สถาบัน สำคัญๆ ของสังคมที่ชี้ในเชิงที่เสียหาย โดยปราศข้อมูลหลักฐาน...ผมขอสงวนสิทธิที่จะไม่ลบครับ

ที่นี่มีเสรีภาพและที่นี่มีการเรียนรู้เรื่องเสรีภาพด้วย....

หวังว่าจะเข้าใจพื้นฐานการทำงานบนหลักการนี้ของทีมงานนะครับ

ขอบคุณยิ่งที่ชี้แนะมาครับ

โดย ไนล์ไทยเงินจีโอ เมื่อ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2544, 13:16 น.

ความคิดเห็นที่ 9



ไม่ว่าอะไรที่ไหนดก็มีการโกง เรื่องเสรีที่เกิดขึ้นทุกวันและยังเป็น...ยังมีอยู่ทุกวัน

เห็นด้วยกับการไม่ถอดกระชูดเพราะที่นี้คือที่เดียวที่ฉันคิดว่า...ทุกเสียงมีเสรีภาพในการนำเสนอ...

โดย far เมื่อ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2544, 17:08 น.

ความคิดเห็นที่ 10



กระผม...ไต่บัดขอชี้แจงดังนี้ขอกระรับ

มีการคอร์รัปชั่นอย่างแนบเนียนในคณะกรรมการจัดงาน 25 ปี 6 ตุลาแต่ไต่บัดพูดมิได้ เพราะจะเข้าข่ายกล่าวหาลอยๆ ทางที่ดีใครอยากรู้ ข้อมูลว่าการที่ผู้รับผิดชอบโครงการวัฒนธรรม หรือผู้ถือเงินในส่วนนี้ ไม่ยอมเคลียร์ใบเสร็จให้เรียบร้อย และมีการปลอมใบเสร็จจามา มายมีอะไรบ้างครับ บัดละสงสารประชาชนตาต้าๆ ไม่รู้จีโอไหนอื้อเหม็นเสียจริงๆ

เช่น การออกใบเสร็จจางว่ากำลังใจปลาใจของคุณนิคคุณดี ได้รับเงิน 30,000 บาท จากคนๆนี้แล้ว แต่จริงๆแล้วคุณนิคคุณดีไม่ได้รับ แน้แต่บาทเดียว แถมยังช่วยออกเงินในบางส่วนอีกต่างหาก แต่คนๆนี้ก็มีใบเสร็จไปให้ฝ่ายเหรียญ และคุณนิคคุณดีก็ออกมาชี้แจงข้อ โทหกและประกาศว่าจะไม่คบคนๆนี้เรียบร้อยแล้วครับ

ผมว่าทางที่ดีผู้สนใจจะตรวจสอบเงินจีโอเครือข่ายเดือนตุลาให้ไปถามคณะกรรมการจัดงาน 25 ปี 6 ตุลาคม ฝ่ายเหรียญ ที่มีสำนัก งานรับผิดชอบอยู่ที่ตึกข้างกัแล้วกัน (ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามีสำนักงานที่สถาบันปรีติอยู่แล้ว ทำไมถึงต้องมาใช้ที่นี่อีก )

ยังมีมากกว่านี้อีก เช่น การออกใบเสร็จตัดต่อวีซีดีในนามบริษัทมาลีฮวนนา ในเรื่องการเช่าห้องและการตัดต่อวีซีดี รวมประมาณ 50,000 บาทได้ แต่แท้จริงแล้วยืมกล้องคนอื่นมาใช้ และไปใช้ห้องตัดต่อแถวลาดพร้าว ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรเลยกับบริษัทนี้ แต่ออกใบเสร็จ

บลอมมาตง 50,000 บาท แบลวาอะเรชอรบทานผสม

ผมว่าพวกคุณไปช่วยกันตรวจสอบข้อมูลการคอร์รัปชันได้ที่สำนักงานตึกข้าง ฝ่ายเหรียญกติกว่า ครับ ใช้ปิดไม่เกี่ยว เพราะปิดรู้แค่ 80,000 บาทเองครับ และจนบัดนี้เงินก็ไม่รู้อยู่ที่ใคร และเขามาคืนเหรียญกติกายัง

ลืมไปๆคนๆนี้อาจเป็นเพื่อนคุณก็ได้ เพราะเขายังลอยหน้าลอยตาอยู่ในแวดวงเอ็นจีโอ และยังคงเอาคำวาเพื่อประชาชนไปแอบอ้างหาเงินอีกโครงการหนึ่งแล้ว เป็นโครงการวัฒนธรรมนี้แหละ ผมจะไม่เข้าใจจริงๆว่าคำว่าวัฒนธรรม มันเอาไปหากินได้แบบเนียนจริงๆ ระวังเถอะ เขาอาจจะยกยอกเงินคุณไม่รู้ตัว ผมจะเสียวแทนจริงๆ

โดย ใช้ปิด เมื่อ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2544, 00:28 น.

#### ความคิดเห็นที่ 11



เรียนทาง Thaingo.org ผมเข้าใจในเรื่องการที่จะถอดกระหู่ใดๆ... ออกจากเว็บอร์ดสมัยเมื่อผมเคยทำเว็บอยู่ที่ประชาชนเน็ต ก็เคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้เหมือนกัน และเป็นทีถกเถียง กันพอสมควรว่าควรจะทำถอดกระหู่ใดๆ ออกหรือไม่??...

ผมก็คิดเห็นเช่นเดียวกับคุณในสัปดาห์....เพียงที่เสนอ ให้ถอดเพราะอยากรู้ถ้ามีคนเสนอมาอย่างนี้ ทางเว็บจะว่าอย่างไร เพราะผมเชื่อ อาจจะมีการขอร้องมา (แต่อาจจะนะครับ)...เพราะราวของกระหู่นี้ผมว่าล่อแหลมพอสมควรต่อขบวนการเอ็นจีโอ (สายหนึ่ง) หนูๆ... รับรองไม่มีใครคนใดคนหนึ่งจะต้องถูกวิพากย์ให้เสียหายได้....หนูๆ...



ถึงคุณใช้ปิด

...เห็นใจครับที่ไม่สามารถเอ่ยออกนามได้เกี่ยวกับบุคคลที่ ท่านกล่าวหา...แต่เหตุผลที่กล่าวมาว่า

"...แต่ใช้ปิดหุ่ผมได้ เพราะจะเข้าข่ายกล่าวหาหลายๆ..."

ตอนนี้ไม่กล้าออกชื่อเนี่ย มันก็ลอยแล้วครับ...(ไม่ได้จ้องจับผิดครับ...แต่แนะนำว่ามันลอยจริงๆ)

ที่นี้เรื่องที่คุณกล่าวหาเวลานั้น ไม่รู้จะไปหาความจริงได้อย่างไร ไม่รู้คนที่รับผิดชอบเรื่องเหล่านั้น จะเข้ามาเว็บนี้บ้างหรือเปล่า...หรือเข้ามาแล้วทำเฉย...ตอนนี้อยากหาอาสาสมัครไปแจ้งข่าวให้ องค์การที่รับผิดชอบออกมายี่แจ่มน่าจะดีนะครับ....

โดย เอก  icq 37250729  เมื่อ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2544, 01:02 น.

#### ความคิดเห็นที่ 12



เพื่อผมจะได้ไม่ถูกกล่าวหาหลายๆ สำนักงานตึกข้างฝ่ายเหรียญกติกเบอร์ดนี้ครับ 02-9374700 ครับ ผมใช้ปิดไม่มั่วแน่นอนครับ ถามได้เลยครับเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายงาน 25 ปี 6 ตุลา 2519 ที่ผ่านมามีเป็นอย่างไร และถ้าบริสุทธิ์ใจจริงว่าทำเพื่อประชาชน ก็น่าจะเปิดเผยนะครับ

โดย ใช้ปิด เมื่อ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2544, 01:29 น.

ความคิดเห็นที่ 13



อืมมมม.....เรื่องนี้ พูดได้อย่างเดียวว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากครับ ผู้ที่เกี่ยวข้องน่าจะรีบคลี่คลายอย่างรวดเร็ว  
อย่างไรก็ตาม วิธีการแบบลบกระชากออกหรือยุทธวิธีความเจ็บสยบความเคลื่อนไหวทำนองตบมือข้างเดียวมันไม่ดัง ผมคิดว่าไม่น่าจะ  
เป็นทางออกที่ดีเท่าไร  
.....น่าจะติดตามอย่างใกล้ชิดครับ

โดย ชัยธวัช แซ่ได๋ ☺ เมื่อ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2544, 15:24 น.

ความคิดเห็นที่ 14



ยังไม่หมด ยิ่งกว่านั้น บิดเล่าให้ผมฟังว่า บุคคลนี้ขณะที่รับผิดชอบโครงการวัฒนธรรมยังโกหกอย่างหน้าตาเฉย โดยรับเงินค่าจ้างจาก  
การทำงานในแต่ละเดือนจากทั้งเครือข่ายเดือนตุลา และทบวงมหาวิทยาลัย ไปพร้อมๆกัน แล้วต่างก็โกหกแต่ละที่ว่าไม่มีเงินให้ทำงาน  
แต่จริงๆแล้วตัวเองก็ได้เงินเดือนจากทั้งคู่ รวมกันก็ประมาณ 14,000 บาท มากกว่าข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัยอีก หากินกันง่ายๆเลย  
ครับ แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น สุธรรม แสงประทุม ผู้วิ่งเต้นของจัดงาน 25 ปี 6 ตุลา จะว่าอย่างไรครับ เมื่อมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้น

โดย เพื่อนไต้บ๊ิด เมื่อ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2544, 18:40 น.

ความคิดเห็นที่ 15



เรื่องจริงๆ ไม่รู้ แต่เวที วันงาน 14 ตค. 44 ถูกปล้น มีแต่ กาฝาก การเมือง อยู่บนเวที ( ขออภัย หลายคน ที่เคย นำเชือกถัก หมครูป ไป  
แล้ว ครับ ) ผมว่า คุณ ไต้บ๊ิด ไม่ได้ โกหก NGOs ที่ ตึกข้าง น่าจะอ่าน กระสุนนี้บ้างน่า กรรมการเครือข่าย ส่วนมากเป็น คนดี อย่าปล่อย  
ให้ เป็น คำถาม - คำตอบ ลอย ๆ

โดย สุภาพ ภูษณวรรณ เมื่อ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2544, 21:59 น.

ความคิดเห็นที่ 16



อืมมมม พอรับรู้อยู่บ้าง แต่ความรู้สึกส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องของความประมาท ขาดความรอบคอบ ไม่ได้คิดว่าตั้งใจจะโกงอย่างจริงจัง  
เพราะเม็ดเงินใน "การโกง" มันน้อยเกินไป แต่การขาดระบบการจัดการที่เหมาะสม มักนำมาซึ่งปัญหา

ที่เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) ก็เกือบเป่เหมือนกัน เมื่อเดินหน้าเจรจาขอเงินรัฐบาล ปรากฏว่าเขาให้ 20 ล้านบาท เล่น  
เอาเครือข่ายป่วนไปเหมือนกัน สมาชิกเพิ่มขึ้นในอัตรา 2 เท่าในเวลา 1 เดือน จนเรารู้สึกว่า "เงินมันร้อน" จนต้องปฏิเสธรัฐบาลว่า 20  
ล้าน "คปต.ไม่ขอแต่ต้องเงินก้อนนั้น" ขอให้เงินวิจัยสืบสวน สอบสวน การคอร์รัปชัน สภาวะปกติจึงก้าวเข้ามา และคนทำงานยัง  
ต้องควักกระเป๋าเหมือนเดิม เจ้าหน้าที่ยังหาเงินเดือนจ่ายลำบากเหมือนเดิม ค่านั่งสื่อก็ยังติดเขาเหมือนเดิม แต่ความสัมพันธ์ขึ้น  
มาก

สำหรับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น... ในส่วนของผม ยัง คงมองโลกในแง่ดี... เงิน 200,000-บาท มันไม่ได้เยอะมาก หากใช้อย่างประมาท เผลอ  
เรอ มันก็หายวับในพริบตา แต่สำหรับผู้บริจาค มันเยอะมาก ในแง่ของความรู้สึก ความคาดหวัง เพราะบางคนต้องสละเงินเดือน เกือบ  
ครึ่งเดือน...

นี่ยังดี... แคคุณไต้บ๊ิด ออกมาทักทาย ได้ตามในเวทีนี้...(ถือว่าให้เกียรติเยอะมากทีเดียว) เพราะถ้าไปเวทีอื่น ฟังว่านี่เยอะ และ "การ

ระบุดกขาว" นานเท่าใดก็ไม่ได้ แต่ มันเดากันได้ เดากันออก และ คนที่ผมเคารพมากก็อยู่ตักข้างด้วย.... ดังนั้น ณ เวลานี้ ก่อน.. สบ.ตักข้าง จะชี้แจง ผมจะมองโลกในแง่ดีก่อนว่า เป็นเพียง"การประมาทโดยสุจริต"

อย่างไรก็ดี... ในฐานะประชาชนทั่วไป ขอขอบคุณ "คุณไช้ปัด" ที่ถามดัง ๆ ในเวทีแห่งนี้... ส่วนผมจะ "รอคำตอบ" ในขณะเดียวกันก็ กาวนา ให้เป็นเพียง ประมาท เลินเล่อ ผลเธอเท่านั้น อย่าให้ถึงขั้นเจตนาเลย...

โดย สังคม สัจจร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2544, 05:53 น.

#### ความคิดเห็นที่ 17



มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในแวดวงเอ็นจีโอที่ไม่แตกต่างจากแวดวงอื่นๆ โดยเฉพาะการคอร์รัปชั่นนำเงินในองค์กรไปใช้ส่วนตัว (แล้วเขียนใบเสร็จปลอมส่งให้ผู้รับผิดชอบบัญชี) หรือการกระทำเชิงชู้สาว ซึ่งมีมานานแล้ว แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะเพียงคำว่า "เสียขบวนการ" "กลัวรัฐบาลรู้" "กลัวคนภายนอกรู้" แล้วก็ปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า คำถามก็คือ เราจะตรวจสอบเอ็นจีโอเหล่านี้ได้อย่างไร และจะมีวิธีการอย่างไรกับการกระทำเหล่านั้น เราเชื่อว่า การหาคนผิดไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหที่แท้จริง แต่เราต้องการการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วยกัน อย่าให้เหตุการณ์ไม่ดีขึ้นอีก เพราะเอ็นจีโอทำงานบนพื้นฐานคำว่า ประชาชน ซึ่งต้องไม่ใช่การเอาคำว่าประชาชนไปอ้าง เพื่อหาเงินกับแหล่งทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีที่สิ้นสุด โดยไม่ยอมให้ชาวบ้านเติบโตได้ด้วยตนเองเสียที เพราะกลัวว่าตนเองไม่มีงานทำ ปีใหม่ เอ็นจีโอควรมีวิธีการทำงานใหม่ๆ และอย่าเรียกร้องให้คนอื่นคิดใหม่ ทำใหม่ โดยที่ตัวเองยังไม่รู้สึกสำนึกและรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตนกระทำอยู่ทุกๆ วันในองค์กร

โดย คนผ่านทาง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2544, 12:23 น.

#### ความคิดเห็นที่ 18



ตักข้างต้องระบุชั้นด้วยนะครับ เเนอญผมอยู่ชั้น 12 แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยการรุมมิมกันในครั้งนี้

โดย ธนาพล เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2544, 12:24 น.

#### ความคิดเห็นที่ 19



สำนักงานคณะกรรมการจัดงาน 25 ปี 6 ตุลา อยู่ตักข้างชั้น 14 ครับ แต่ไม่แน่ใจว่ามีที่เดียวหรือเปล่า เพราะผมเคยได้รับแพคเกจได้ว่า อยู่ที่สถาบันปริติ พนมยงค์ด้วยเช่นกัน โทร02-9374700 เมื่อคุณธนาพลให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณอยู่ชั้นที่ 12 ผมคิดว่าคุณควรขึ้นไปสอบถามข้อมูลให้กระจ่างแล้วมาบอกพวกเราด้วยครับ เพราะผมพยายามโทรไปแล้วแต่ไม่มีใครสามารถให้ข้อมูลได้ครับ ไม่รู้ว่าจะไม่ยอมบอกหรือไม่รู้จริงๆ

โดย ไช้ปัด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2544, 13:08 น.

## ความคิดเห็นที่ 20



การตรวจสอบว่าเป็นความประมาท หรือจงใจคอร์รัปชันคงทำได้ยาก การมีใบเสร็จก็ไม่ได้บอกว่างหรือไม่โกง สงสัยว่าคงต้องดูประวัติ นิสัยใจคอของคนที่ถูกระบุว่ามามีปัญหาแล้วละ  
มนุษย์เงินเดือน กินข้าวแกงจะให้ทำงานโดยไม่เลี้ยงข้าวน้ำค่านทำงานคงไม่ได้ มีงบค่าข้าวน้ำให้คนทำงานใหม่ละ เงินแสนนั้นเอามาซื้อข้าวให้คนทำงานกินรีเปล่า??

โดย วรณมา เมื่อ วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2544, 09:59 น.

## ความคิดเห็นที่ 21



ถึงเพื่อนห้องทั้งหลาย เราเองเป็นคนหนึ่ง ที่ได้ยินข่าวแว่ว ๆ ว่ามีเรื่อง  
พุดคุย ข้อแรก การได้เที่ยงกันเป็นเรื่องที่ดี เพราะมีคติขี้ลืมอยู่ว่า "หากเราเองต้องการสิ่งที่ดีงาม จุดหมายไม่ไกลเกินขอบฟ้ากว้าง" แต่  
หากว่ากว่าจะเดินทางไปถึงคงต้องอาศัย กาลเวลาที่จะพิสูจน์คนจริง ไม่ต้องเที่ยงกันหน้าดำหน้าแดง หากแต่ถกเถียงกันเพื่อเป็นขั้น  
ตอนหนึ่งที่จะนำไปสู่สังคมดีงาม  
ข้อสอง รู้ว่าจำนวนงบประมาณที่สูงหลายมากกว่าที่คุณบิดรู้ และ มีมากกว่า 1-2 - 3 คน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด คนเดือนตุลาทนนแดดทนน  
ฝน กล้าสู้ความจริง ผิดยอมรับว่าผิด ว่ากันไปตามกันนั่นคือเลือดของนักสู้ เป็นแบบอย่างที่คุณรุ่นใหม่ควรเอาเยี่ยงในเรื่องความอดทนต่อ  
การต่อสู้ แต่ข้อเสียคนเดือนตุลาเองก็เยอะ อย่างที่เรียสเราเองเป็นคนรุ่นนี้ พ.ศ.นี้ สถานการณ์ใดก็ตามใช้ความเป็นคนจริงและหลักกรรม  
ดี กรรมชั่วที่ว่ากันไปใครทำผิดทำบาป นรกมันอยู่ในใจ ให้รู้กันไปว่าทนกับความชั่ว ความหม่นหมองที่ตัวเองก่อไว้ได้  
ข้อสาม สิ่งที่เกิดขึ้นโทษใครไม่ได้เราทั้งหลายอยู่กับสังคม มือถือ หน้าตา และ เงิน ๆ ๆ ๆ ผู้นำประเทศเป็นคนชายมือถือ ก็คิดว่าจะแก้  
ปัญหาได้ นับประสาอะไร คนเดือนตุลา และ นักกิจกรรมทั้งหลายก็คน ก็เลสมันมีอยู่ แต่ทำยังไงจะช่วยกันขัดเกลาภิเลส  
ขอให้นำกำลังใจคนทำผิดและทำถูกที่ยังยืนอยู่ในยุทธจักรนี้ ยิ่งดีที่คุณเคยคิดถึงคำว่าประชาชน แต่อย่าลืมศีลธรรมขั้นพื้นฐานด้วย อย่าง  
น้อยก็ศีลข้อที่ว่า ไม่ควรจะเอาสิ่งของของผู้อื่น

โดย คนหนึ่ง เมื่อ วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2544, 22:40 น.

## ความคิดเห็นที่ 22



ข่าวด่วนๆๆๆ.....ร้อนสุดๆๆๆ.....

ได้ยินแล้วตกใจสุดๆ.....ว่ามันเป็นไปได้หรือ...เป็นไปได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือ...เวรกรรมคนทำจริงๆๆๆ....เฮ้อ!!!!

ข่าวที่ว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเนื่อง กับกระชู้้นเต็มๆ และผมค่อนข้างมั่นใจ ความเป็นไปได้ของข่าวนี้มีสูงมากครับ...

ข่าวที่ผมได้รับมาจากแหล่งข่าวที่ผมไม่สามารถเปิดเผยได้ (เกรงกลัวแหล่งข่าวได้รับการคุกคาม) เรื่องของคุณไต่บัด ผมขอระบุตัวเลย  
ครับ ไต่บัดที่ว่านี้ คือ คุณป่าน (บุษยรัตน์) หรือ บุคคลที่เป็น บรรณาธิการของ เวบประชาชนดอทเน็ต ครับ...

เรื่องของคุณไต่บัด นี้มีความแค้นส่วนตัว กับ คุณสุนทรทิพ มีบุญ ซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องโครงการที่ ไต่บัดกล่าวหาครับ ความ  
แค้นที่ว่านี้มาจากเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่อง ก็คือ เรื่องการแย่งกันใช้คอมพิวเตอร์ ของทางเครือข่ายเดือนตุลา แล้วสุดท้ายออกมาแฉ  
พฤติกรรมในทางที่เป็นผลร้าย ต่อบุคคลเหล่านี้ ซึ่งพฤติกรรมที่แฉออกมานั้นไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเท็จจริงได้แค่ไหน เพราะเจตนาที่ออก  
มาตั้งกระทู้เรื่องนี้มิได้มีเจตนาที่จะ รักษาองค์กร หรือเห็นใจ พี่น้องประชาชน หรือ เห็นแก่ความถูกต้องใดๆ ทั้งสิ้น....

ขอเล่าย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ ที่แหล่งข่าวเล่าให้ฟังดังนี้ครับ

กาลครั้งหนึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่คุณ อมร อมรรัตนานนท์(ประธานเครือข่ายเดือนตุลา) หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรง และสติปัญญาของท่าน ....เพื่อนำมาใช้ในงาน และประโยชน์ของทางเครือข่ายฯ แต่ทางไอ้ปัด ซึ่งหลายคนจะทราบว่ามีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับทางประธานเครือข่ายฯ และคุณสมบัติที่มากกว่าเรียกได้ว่า เป็นเด็กๆ ในการดูแลของคุณอมร (ขอสาบานไม่มีเรื่องผู้สาวเด็ดขาด) ไอ้ปัดนี่แหละได้อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว ถืออำนาจบาตใหญ่ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานเครือข่ายไปใช้ส่วนตัวที่ห้อง ทั้งๆ ไม่มีความจำเป็นใดๆ หรืองานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสักเท่าใด เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือน ทางเครือข่าย มีความประสงค์ที่จะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ดังกล่าว และได้ทวงถามเครื่อง เพื่อที่จะนำไปให้คุณสุคนธ์ทิพ ใช้งานเกี่ยวกับเครือข่ายฯ ปัญหาจึงเกิดขึ้นทันที...เพราะไอ้ปัดหลงคิดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ดังกล่าวเป็นของตนเอง แต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าไม่ใช่สินหัว...จึงจำใจยอมส่งเครื่องคืน...พร้อมทั้งความแค้นฝากไปให้คุณสุคนธ์ทิพ และทางเครือข่าย..อย่างเลี่ยงมิได้...จึงจำเป็นต้องออกมา "ติสเครดิท" องค์กร และบุคคลต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นเพื่อเป็นการระบายความแค้นเบื้องต้น...และมีของแถมตามน้ำด้วย การขู่ล่าหับว่า จะลบข้อมูลที่อยู่ในเครื่องนั้นออก

นี่คือเรื่องราว ที่ได้รับทราบมาจากแหล่งข่าว...

สาเหตุอีกอย่างที่ ผมเชื่อว่าไอ้ปัด คือ คุณปาน เพราะแหล่งข่าวได้บอกว่า คุณปานเป็นคนสรวลภาพกับคนสนิทท่านหนึ่ง ว่าเป็นคนตั้งกระทู้นี้เอง...

ต่อไปเป็นข้อสังเกตสำหรับการตั้งกระทู้...นี้ (ส่วนตัว)



1. เป็นเรื่องน่าเชื่อถือ มาก น้อย แคะไหนเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายฯ เพราะเจตนาในการตั้งกระทู้ไม่ชอบมาพากล
2. หากข้อมูลที่นำมาตั้งกระทู้ นี้เป็นเรื่องจริง ไอ้ปัดไปได้ข้อมูลมาจากไหน หากไม่ใช่คนที่ร่วมขบวนการ มาตั้งแต่ต้น...
3. เรื่องนี้ยังไม่มีการชี้แจงข้อเท็จจริงจากทางเครือข่ายฯ ยังไม่ควรด่วนสรุปใดๆ ...

เวลามีน้อยเท่านี้ก่อนจะกันครับ...

เอก...

วิทยา ชัยธีระยานนท์

ติดต่อตามอีเมลล์ และไอซีคิว...

โดย เอก  icq 37250729  เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2544, 16:55 น.

ความคิดเห็นที่ 23



ผมเข้ามาดูกระทู้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นครับ เพราะน่าสนใจประเด็นแบบนี้มีเกือบประเทรายชั่วโมงเลยครับ ลองคลิกเข้าไปดูในพันทิพย์ก็คงเห็นกัน ผมคิดว่าความแตกต่างของ thaiNGO ที่มีต่อพันทิพย์จะเป็นเรื่องของสาระข้อมูลข่าวสารหรือความน่าเชื่อถือ แต่พอมาดูข้อถกเถียงในกระทู้แล้วผมเรียนมายัง บก. ที่นี้ด้วยความจริงใจครับว่าไม่ต่างกัน

เสรีภาพที่ บก.บอก ผมไม่แน่ใจครับว่าเสรีภาพที่ท่านหมายถึงจะเป็นเสรีภาพที่เราไม่ฝืน หรือเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาหรือยกระดับปัญหา จรรยาบรรณของผู้ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนหรือไม่?

สำหรับผมนอกจากจะผิดหวังกับสาระของกระทู้ที่กลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปแล้วผมยังผิดหวังกับคำอธิบายของ บก. ที่ไม่เอากระทู้นี้ออกโดยอ้างเสรีภาพ

ผมจึงไม่เชื่อว่าจะรีบให้คำตอบในข้อถกเถียงนี้ได้ว่าตกลงมีกล้องวงจรปิดในเครือข่ายเดือนตุลาหรือไม่?

หรือนั่นไม่ใช่เรื่องที่ บก. หรือเจ้าของเว็บต้องรับผิดชอบ

ผมอยากเห็นเสรีภาพที่รับผิดชอบต่อการแก้ปัญหา หรือเสรีภาพที่สร้างสรรค์ครับ เพราะเสรีภาพโดยสมบูรณ์แบบที่ บก. กล่าวอ้างมันไม่ต่างกับเสรีภาพโดยสมบูรณ์ของระบอบทุนนิยมหรือบริษัทข้ามชาติที่คุกคามย่ำยีกีดขี่ผู้ที่เสียเปรียบอยู่ทุกหัวระแหงในวันนี้



ผมยังอยากเห็นทีนักรบวิชาชีพที่เรียกว่าสร้างสรรค์ (ปากเสียงของคนจน)ต่อไปครับ ผมไม่คิดหรือกลัวว่าเป็นการโปรโมทเว็บ เพราะไม่คุ้มครับ ผมยังเชื่อว่าคนเป็นร้อยคนที่เข้ามาเว็บนี้มีสาระมากกว่าคนเป็นพันคนที่เข้าไปในพันทิพย์ครับ

ด้วยความเคารพครับ

ขออนุญาตไม่บอกนามจริงครับ เพราะผมคิดว่าคนที่ตกเตียงในกระทู้นี้ไม่พร้อมเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผยครับ เป็นกำลังใจให้ต่อไปครับ

โดย ไม่ออกนามครับ เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2544, 18:07 น.

#### ความคิดเห็นที่ 24



เห็นด้วยกับคุณไม่ออกนามครับ ผมทราบข่าวว่ามีคนเข้ามาโพสต์ในเวปนี้ ตอนแรกสนใจว่าจะมาติดตามรายละเอียดสักหน่อย ...แต่พอมาอ่านแล้วไม่น่าสนใจอย่างที่คิด ไปพันทิพย์ดีกว่า

ไม่น่าเชื่อว่าเครือข่ายเดือนตุลา จะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ถึงแม้เกิดขึ้นเห็นว่าจะกระทบกระทั่งกันแต่คงจะจัดการเคลียร์กันเป็นการภายในมากกว่า

สำหรับบรรณาธิการผู้รับผิดชอบเว็บนี้ครับ ท่านอาจจะไม่คิดว่าตนเองไม่สามารถไปละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผู้อื่นได้ แต่ในทางกลับกันถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ การใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและนำมาประจานว่าใครหรือผู้ใดทุจริตแบบนี้ ส่วนใหญ่บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาจะโดนฟ้องทันที เพราะ...(เมื่อเปรียบเทียบกับเว็บนี้ครับ)

- 1.คุณไม่มีหลักฐานอยู่ในมือว่าคุณทองขาว ทวีปริงสินุกูล และคุณสุคนธ์ทิพย์ มีบุญ ทุจริตต่อหน้าที่จริง
- 2.ถ้าคุณทองขาวกับคุณสุคนธ์ทิพย์จะฟ้องเวปของคุณก็สามารถทำได้โดยที่ผู้เป็นเจ้าของกระทู้อาจจะไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับคุณ ในกรณีนี้อาจจะพิสูจน์ทราบได้ว่าใครเป็นคนโพสต์
- 3.อย่างที่คุณไม่ออกนามบอกจรรยาบรรณสำหรับอาชีพสื่อคือสิ่งสำคัญที่สุด ข่าวสารและความคิดเห็นที่เสนอออกไปต้องมีหลักฐานหรือมุ่งหาข้อยุติให้ได้ ไม่ใช่การกล่าวหา มิเช่นนั้นก็แสดงว่าใครจะมาด่ากันในเวปนี้ได้เพราะผมเองก็ไม่แน่ใจว่าคุณทองขาวกับคุณสุคนธ์ทิพย์ทราบเรื่องนี้หรือยังในฐานะเป็นผู้เสียหาย และถ้าเขาเป็นประเภทเล่นเวปไม่เป็นหรือไม่รู้จักเวปนี้จะมีโอกาสได้ฟังคำชี้แจงจากเขาหรือไม่

ฉะนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาสติปัญญากันมากกว่านี้ ผมขอเสนอให้ทางทีมงานไทยเอ็นจีโอนำเข้าที่ประชุมและคิดให้ดีๆ ว่าจะดำเนินการกันอย่างไร

ส่วนคุณใช้ปิดหากคุณมั่นใจว่ามีหลักฐาน สามารถชี้แจง และดำเนินการเพื่อนำไปสู่ความยุติธรรมได้ ก็ขอให้ทำต่อไป และควรเปิดเผยตัวเองออกมาเลยครับว่าคุณคนไหนใคร ชื่ออะไร ทำงานอะไร เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเดือนตุลาอย่างไร เพราะการที่คุณมาประกาศแบบนี้ก็ไม่ต่างจากบัตรสนเท่ห์หรือกลัวครับ ซึ่งบัตรสนเท่ห์แม้จะเป็นความจริงแต่ความเชื่อถือนั้นมีน้อยมากครับ

โดย คนที่คุณคาดไม่ถึง เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2544, 18:36 น.

#### ความคิดเห็นที่ 25



อันนี้พอเข้าใจความลำบากใจของในส(เว็บมาสเตอร์)พอสมควร...

การลบ/ไม่ลบ บางข้อความ บางกระทู้ ถือเป็นสิ่งที่ก่อผลกระทบเยอะทีเดียว.. ความจริงผมมองประเด็นนี้ ว่า หากคำตอบได้ไม่ยากมากนัก และสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องลบกระทู้ การตั้งกระทู้ถาม แน่นนอนคือการกระทำในลักษณะของ "การกล่าวหา" ซึ่งถือว่าเป็น "การคุกคามเสรีภาพส่วนบุคคล" แต่ผมเชื่อว่า ในส(เว็บมาสเตอร์) ใช้ดุลยพินิจว่า "เสรีภาพส่วนบุคคลที่ถูกคุกคาม" นั้นเกิดจากการทำงาน "สาธารณะ" เมื่อเป็นการทำงานสาธารณะ ย่อมเสี่ยงไม่ได้ที่จะถูกตรวจสอบ และ "ใช้ปิด" ก็มีสิทธิตรวจสอบ

สิ่งที่ "ใช้ปิดกล่าวหา" คือมี "ก่องใจในคณะกรรมการจัดงานเดือนตุลา" ซึ่งข้อกล่าวหาอาจจะเป็นไปได้ทั้งนั้นคือ จริง ไม่จริง จริงบาง  
ส่วน หรือ เป็นความเข้าใจผิด ตรงนี้ น่าเห็นใจ คนทำงานเดือนตุลา ที่ต้องมี มลทินแง่ ๆ ทั่วประเทศ ที่ ข้อความสุดท้าย ยังไม่ถูกโพสต์

ความเห็นผม... การลบกระทู้ ไม่ใช่ทางออก... เพราะ ลบได้ก็ตั้งใหม่ได้.. ถึงจะบล็อกไอพี ก็ไปตั้งที่อื่น ๆ ได้ ซึ่งจะก่อความเสียหายมาก  
ไปกว่านี้ และผลกระทบทางลบจะเกิดโดยตรงต่อเว็บมาสเตอร์ อันนี้เป็นหน้าที่ของในส ที่จะต้องคอยห้วงตึง เรื่องการพาดพิงบุคคล

โดย สังคม สัจจร เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2544, 22:18 น.

#### ความคิดเห็นที่ 26



ผมไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยนะ แต่เท่าที่รู้จักพี่ทองขาว ผมว่าแกไม่ใช่คนโกงอย่างเด็ดขาด มีแต่แกช่วยเหลือคนอื่น ๆ หลายคน ขอความ  
กรุณาคุณไอ้บ๊ิด ช่วยระบุมาเลยว่าใช่หรือไม่ เพราะผมค่อนข้างไม่พอใจที่พาดพิงถึงคนที่ผมนับถือโดยที่เขาไม่มีโอกาสตอบได้

โดย เปิง เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2544, 22:50 น.

#### ความคิดเห็นที่ 27



ผมผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับ และเป็นผู้ตั้งคำถามกับการจัดการกระทู้นี้ของ บก.เว็บ คำถามของผมต่อคุณสังคม สัจจร (ผมไม่รู้จักว่า  
ท่านเป็นใครนะครับ) คือ

ประเด็นแรกที่คุณบอกว่ากระทู้นี้หาคำตอบได้ไม่ยากนั้น ถ้ามจริง ๆ ครับว่าจะหาได้อย่างไรในที่นี้จะมีคำตอบ มีข้อเท็จจริงให้คนเข้ามา  
ดูได้หรือไม่ กรณีคุณปิดกล่าวหาคนอื่นโดยระบุชื่อเขา แต่เจ้าตัวไม่เปิดเผยผมไม่ทราบเหมือนกันว่าอย่างนี้ใครเป็นใจกันแน่ครับ

ประเด็นที่สองครับคุณบอกว่าคนทำงานสาธารณะ มีสิทธิตรวจสอบผมถามจริง ๆ ว่าอย่างนี้หรือครับคือการตรวจสอบ ผมว่าไม่ใช่ครับ  
เพราะคนที่กล่าวหาเขา คุณยังไม่พร้อมถูกตรวจสอบในที่นี้มันหมายถึงข้อมูลความน่าเชื่อถือที่กล่าวหาเขาด้วย มันจะต่างอะไรกับการ  
กล่าวหากันระหว่างนักการเมืองฝ่ายค้านกับรัฐบาลล่ะครับ

ประเด็นที่สามคุณบอกว่าคุณเห็นใจเครือข่ายเดือนตุลาที่ต้องมีมลทินแง่ ๆ ใช่ครับถามหน่อยว่าถ้าผู้ดูแลเว็บกลับกรองชักรุ่นน้อย ผมคิด  
ว่าอาจจะไม่เกิดมลทินกับฝ่ายใดเลยก็ได้ครับ

ประเด็นที่สี่ ที่คุณบอกว่าข้อความสุดท้ายยังไม่ถูกโพสต์ ผมเข้าใจว่าคงหมายถึงข้อความที่จะเกิดความกระจ่าง ผมว่ามีผมมีครับที่นี้ไม่  
สามารถให้คำตอบกับประเด็นนี้ได้แน่ ๆ ทั้งที่ผมเองก็อยากทราบข้อเท็จจริงเหมือนกันครับ

ประเด็นที่ห้าคุณบอกว่า ลบกระทู้ไม่ใช่ทางออก ลบใหม่ก็ตั้งใหม่ได้ ก็ให้เขาไปตั้งในพันทิพย์เถอะครับ เพราะที่นั่นมันน่าเสียจนเลอะ  
คอมพิวเตอร์ผมไปหมด หรือว่าเงินจ๊อเราอยากทำเว็บบอร์ดแข่งกับพันทิพย์ครับผมจะได้ทำใจ

อยากฟังคุณสังคม สัจจรบ้างครับคิดอย่างไร

ด้วยความจริงใจครับ

โดย ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2544, 15:03 น.

## ความคิดเห็นที่ 28



ฉันเห็นด้วยกับผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ โดยเฉพาะคำนิยามในเรื่องเสรีภาพ ฉันว่าพวกเรากำลังตีความคำว่าเสรีภาพภายใต้วาทกรรมของระบอบทุน 7 มั่นโตและอยู่ได้เพราะช่างเสรีภาพที่ไม่รับผิดชอบและไม่สนใจความเป็นธรรม

ฉันเบื่อคะและผิดหวังที่เวทีตรงนี้ก็กำลังสูญเสียความสร้างสรรค์ที่สร้างมากำลังจะหดหายในเวลานี้ เว็บบอร์ดควรทบทวนให้ดีขึ้นหรืออาสาเป็นคนสืบค้นข้อเท็จจริงแล้วมาเผยแพร่ดีกว่าคะ

ป. โท จุฬา

โดย ป. โท จุฬา 😊 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2544, 15:12 น.

## ความคิดเห็นที่ 29



เรียนผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ประเด็นแรกผมเห็นด้วย.. หากจะกล่าวหาก็ใช้ ชื่อตัวเองไปเลย ถ้าดูสภาวะมากพอก็ทำได้.. ผมก็ว่าเห็นตรงกันครับ

ประเด็นที่สองการตรวจสอบ กับผู้ตรวจสอบ ถ้าเป็นงานสาธารณะ ผมยังมองว่าทำได้ อาจจะเป็นการตั้งคำถามลอย ๆ ผมก็ไม่ได้ติดใจ และ สำหรับผู้ตั้งกระทู้พร้อมหรือไม่พร้อมที่จะถูกตรวจสอบ ผมมองว่าคนละประเด็น ผมไม่ได้เห็นด้วยกับไอ้บิด(ทั้งหมด) แต่ผมมองว่าไอ้บิดสามารถถามได้ (ไม่ใช่กล่าวหา) อันนี้เป็น ทำที่และวิธีสื่อสารของไอ้บิดที่อาจจะไม่เหมาะสม ซึ่ง ต้องกลมเกลียวกันไป

ประเด็นเรื่องมลทินถือว่าตรงกันครับ ผมคิดว่า เว็บบอร์ดต้องทำหน้าที่เพียงแค่ระวังการพาดพิงบุคคลเท่านั้น ไม่อาจกล่าวล่วงการซักถาม ได้ตามใด ๆ ได้ หาก ทำเช่นนั้น ธรรมชาติของเว็บบอร์ดก็จะสูญหายไป อันนี้ เว็บบอร์ดต้องตัดสินใจเอง... ผมก็เคยร้องขอให้เว็บมาสเตอร์ลบบางกระทู้ แต่ เว็บมาสเตอร์ลบเพียงบางข้อความ ผมถือว่า พบกันครึ่งทางได้..

ประเด็นที่สี่.. อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันยากต่อการตรวจสอบขนาดไหน ผมเข้าใจว่า การจัดงานต้องมีระบบบัญชีรับจ่ายอยู่แล้ว ทางคณะกรรมการตรวจสอบกันเองก็ได้ครับ และนำมาผลมาแถลงในนามคณะทำงาน ผมว่าน่าจะทำได้..

ประเด็นสุดท้ายการลบ ผมถือว่า เป็นบทลงโทษที่รุนแรงของเว็บมาสเตอร์ที่มีต่อสมาชิก และ สมาชิกก็มีสิทธิตอบโต้เว็บมาสเตอร์หลายวิธี เช่น โปสต์ข้อความดังกล่าวในทุกกระทู้.... ตามลบได้ ก็ตามลบไป รับรองว่า ทั้งวันคุณในส ไม่ต้องทำอะไร เขียนสคริป เพราะบล็อกไอพี ก็เปลี่ยน ISP ใหม่ก็เข้ามาได้... และยิ่งไปกว่านั้นไปเขียนที่บอร์ดอื่นเช่น พันทิพย์และอ้างอิงที่มา ซึ่งจะทำให้คนภายนอกรับรู้มากกว่านี้ ยอดคนอ่านที่นี้ประมาณวันละ 150-300 ครั้ง จำนวนคนก็ไม่น่าจะเกิน 60-100 คน และจำกัดวง ตรงนี้ ผมถือว่าไอ้บิดได้เกียรติพอสมควร(แต่ทำที่อาจจะไม่สุภาพมากนัก) หาก ไอ้บิดเขียนเป็นบทความ และส่งไปยังหนังสือพิมพ์ที่พร้อมที่จะลง (มีเยอะ) อันนี้ผลเสียหายโดยรวมเกิดขึ้นเยอะกว่า... ด้วยเหตุนี้ผมจึงสรุปว่า "การลบ" อาจจะไม่ใช่วิธี ที่ดีที่สุด....

ความเห็นผมต่อ... "เว็บมาสเตอร์" ต้องตัดสินใจเองว่าจะลบกระทู้ ลบบางข้อความ ปิดการโพสต์ ซึ่งหมายถึง ทำตามใจคนกลุ่มหนึ่ง และขัดใจคนอีกกลุ่มหนึ่ง ก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมา ในทางกลับกันหากอยู่นิ่ง ๆ ไม่ทำอะไรก็ต้องขัดใจคนกลุ่มหนึ่ง... ในทางนี้ไม่มี การประนีประนอมต้องเลือกข้างเท่านั้น...ว่าแต่จะเลือกข้างใคร... ดังนั้น อำนาจหน้าที่ และ สิทธิ... เป็นของ "เว็บมาสเตอร์" ตัดสินใจอย่างไร ผมยอมรับได้ทั้งนั้น.....

สำหรับกรณีนี้... ผมเชื่อตัวเองว่าหนักแน่นพอที่จะไม่ปักใจเชื่อไอ้บิด แต่ผมก็ไม่กล้ากล่าวหาว่าไอ้บิดโกหกหรือเอาความแค้นส่วนตัวมา

จ้องทำลาย... ผมพยายามเชื่อว่าไอ้บิดมีเจตนาดี ผมเชื่อว่าคนเดือนตุลาจำนวนมากไม่หลงลาภ(โกงเงินเล็ก ๆ ขนาดนี้)

โดย สังคม สัจจร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2544, 18:41 น.

### ความคิดเห็นที่ 30



ข้อมูลที่ผมรับทราบจากจากอ.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ผู้ที่ต้องเคลียร์บัญชีงานตุลา (ที่ยังไม่เสร็จจนกระทั่งทุกวันนี้) vcd เดือนตุลา ใบเสร็จ มีปัญหาจริง ๆ ครับ และข้อมูลก็คล้าย ๆ กับที่คุณบีตบออกนั้นแหละครับ

โดย ธนาพล เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2544, 08:21 น.

### ความคิดเห็นที่ 31



เรียนคุณวิทยา ที่เคารพ

การที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้โดยคุณกล่าวหาในเรื่องของความแค้นส่วนตัวระหว่างคุณบุษรัตน์กับคุณสุนทียพันธ์นั้น หากผมพูด คุณก็จะกล่าวอ้างได้ว่า ผมเข้าข้างใครด้วยเหตุผลส่วนตัว อย่างนั้นผมขอแยกประเด็นอย่างนี้นะครับ ประเด็นแรกหากมีการทุจริตจริง ผมคิดว่าย่อมมีความชอบธรรมของคนทุกคนที่จะออกมาตรวจสอบในเรื่องนี้ เพราะเงินในส่วนนี้มีทั้งเงินบริจาคและเงินภาษีของประชาชน ซึ่งตรงนี้ผมว่าคณะกรรมการจัดงานก็คงต้องออกมาชี้แจง หรือคุณจะเห็นว่าเรื่องเช่นนี้ควรปล่อยให้ผ่านไปมันก็เท่ากับเรายอมรับให้มีความไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในวงการนี้ใช่หรือไม่ใช่

ประเด็นที่สอง การที่คุณออกมาพูดประเด็นนี้หากมองในแง่แรกคุณต้องการเบี่ยงประเด็นใช่หรือไม่ หรืออีกแง่หนึ่งคุณคิดว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องการแฉตัวบุคคลใช่หรือไม่ เพราะผมไม่เห็นคุณไต่ถามเขาเสียอ้างชื่อใคร มีแต่คนอื่น ๆ เท่านั้นที่ระบุชื่อออกมา เรื่องคอมพิวเตอร์นั้น ผมคิดว่านั้นผมว่าผมอยากให้คุณบุษรัตน์และคุณอมรออกมาชี้แจงตรง ๆ ไปเลยดีกว่า เพราะผมทราบว่าคุณตอนที่เอาคอมพิวเตอร์มานั้นก็มีการรับทราบกันทั้งเจ้าของและผู้เอามา ซึ่งปัญหาในการส่งคืนนั้นก็ได้ออกเล่าแก่ผู้มาเอาไปแล้ว เนื่องจากมีปัญหานี้ในเรื่องการการจัดการกับข้อมูลภายใน รวมถึงเรื่องการรื้อชิปไดรฟ์ ซึ่งผมเข้าใจว่าคุณวิทยาทราบเรื่องนี้ดีนะครับ ซึ่งการลบข้อมูลภายในนั้นคือการลบข้อมูลที่เป็นของส่วนตัวและข้อมูลของงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับทางเครือข่ายเลยแม้แต่น้อย ฉะนั้นผมเห็นว่าข้อกล่าวหาของคุณวิทยาต่อเรื่องส่วนตัวนั้นไม่ได้วางอยู่บนหลักการดังเช่นที่คุณวิทยาเรียกร้อง ซึ่งมันเป็นข้อกล่าวหาที่ใคร ๆ ก็ใช้กันได้ หรือจะให้มีการแฉกันตรงนี้แบบจริง ๆ จัง ๆ และเป็นระบบซึ่งผมไม่เห็นด้วยแน่นอน สุดท้ายผมเชื่อว่างานนี้ไม่ใช่ความแค้นส่วนตัว และผมยืนยันได้ว่าไม่ใช่ความแค้นส่วนตัวแน่นอน ซึ่งหากคุณวิทยาทองจะฟังความสองข้างได้ก็สามารถนัดคุยกันได้โดยตรง ยกเว้นคุณวิทยาจะเห็นว่าตนเองถูกต้องอย่างแท้จริงเพียงลำพังผู้เดียว สุดท้ายผมก็เชื่อว่าคุณทองขาวไม่รู้เรื่องนี้แน่นอน

โดย อติศร เกิดมงคล เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2544, 13:34 น.

### ความคิดเห็นที่ 32



เรียนคุณวิทยา ที่เคารพ

การที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้โดยคุณกล่าวหาในเรื่องของความแค้นส่วนตัวระหว่างคุณบุษรัตน์กับคุณสุนทียพันธ์นั้น หากผมพูด คุณก็จะกล่าวอ้างได้ว่า ผมเข้าข้างใครด้วยเหตุผลส่วนตัว อย่างนั้นผมขอแยกประเด็นอย่างนี้นะครับ ประเด็นแรกหากมีการทุจริตจริง ผมคิดว่าย่อมมีความชอบธรรมของคนทุกคนที่จะออกมาตรวจสอบในเรื่องนี้ เพราะเงินในส่วนนี้มีทั้งเงินบริจาคและเงินภาษีของประชาชน ซึ่งตรงนี้ผมว่าคณะกรรมการจัดงานก็คงต้องออกมาชี้แจง หรือคุณจะเห็นว่าเรื่องเช่นนี้ควรปล่อยให้ผ่านไปมันก็เท่ากับเรายอมรับให้มีความไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในวงการนี้ใช่หรือไม่ใช่

.....  
 ประเด็นที่สอง การที่คุณออกมาพูดประเด็นนี้หากมองในแง่แรกคุณต้องการเบี่ยงประเด็นใช่หรือไม่ หรืออีกแง่หนึ่งคุณคิดว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องการแฉตัวบุคคลใช่หรือไม่ เพราะผมไม่เห็นคุณใช้เปิดเขาอย่างชื่อใคร มีแต่คนอื่น ๆ เท่านั้นที่ระบุชื่อออกมา เรื่องคอมพิวเตอรืนั้น ผมคิดว่านั่นผมว่าผมอยากให้คุณบุษยรัตน์และคุณอมรออกมาชี้แจงตรง ๆ ไปเลยดีกว่า เพราะผมทราบว่าคุณที่เอาคอมพิวเตอร์มานั้นก็มีการรับทราบกันทั้งเจ้าของและผู้เอามา ซึ่งปัญหาในการส่งคืนนั้นก็ได้ออกเล่าแก่ผู้มาเอาไปแล้ว เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องการการจัดการกับข้อมูลภายใน รวมถึงเรื่องการขอชิปไอดีฟ ซึ่งผมเข้าใจว่าคุณวิथाทราบเรื่องนี้ดีนะครับ ซึ่งการลบข้อมูลภายในนั้นคือการลบข้อมูลที่เป็นของส่วนตัวและข้อมูลของงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางเครือข่ายเลยแม้แต่น้อย ฉะนั้นผมเห็นว่าข้อกล่าวหาของคุณวิथाต่อเรื่องส่วนตัวนั้นไม่ได้วางอยู่บนหลักการดังเช่นที่คุณวิथाเรียกร้อง ซึ่งมันเป็นข้อกล่าวหาที่ใคร ๆ ก็ใช้กันได้ หรือจะให้มีการแฉกันตรงนี้แบบจริง ๆ จัง ๆ และเป็นระบบซึ่งผมไม่เห็นด้วยแน่นอน สุดท้ายผมเชื่อว่างานนี้ไม่ใช่ความแค้นส่วนตัว และผมยืนยันได้ว่าไม่ใช่ความแค้นส่วนตัวแน่นอน ซึ่งหากคุณวิथाจะฟังความสองข้างได้ก็สามารถนัดคุยกันได้โดยตรง ยกเว้นคุณวิथाจะเห็นว่าตนเองถูกต้องอย่างแท้จริงเพียงลำพังผู้เดียว สุดท้ายผมก็เชื่อว่าคุณทองขาวไม่รู้เรื่องนี้แน่นอน

โดย อติศร เกิดมงคล เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2544, 13:34 น.

ความคิดเห็นที่ 33



จำแล้วไหมล่ะ... ประเด็น ต้องถูกโยงมาเรื่อง ของการถอดกระทุ้...ผมได้ทักคุณโนส และทีมงาน ไทยเอ็นจีโอ(ในความคิดเห็นที่ 6 )... ประสพการณ์มันบอกครับ เขาละ เรื่องการถอดกระทุ้ผมอยากให้คุณกันใหม่ ที่กระทุ้ผมตั้งขึ้น ต่อไป...

เรียนคุณอติศร....

"...ประเด็นแรกหากมีการทุจริตจริง ผมคิดว่าย่อมมีความชอบธรรมของคนทุกคนที่จะออกมาตรวจสอบในเรื่องนี้ เพราะเงินในส่วนนี้มีทั้งเงินบริจาคและเงินภาษีของประชาชน ซึ่งตรงนี้ผมว่าคณะกรรมการจัดงานก็คงต้องออกมาชี้แจง..."

- เห็นด้วยเต็มที่ครับ....ว่าไม่ควรให้มันผ่านเลยไปในวงการนี้ ... และขอเรียกร้องให้คณะกรรมการเครือข่ายฯ ออกมาชี้แจงโดยด่วน ก่อนที่ประชาชนจะเสียศรัทธาไปมากกว่านี้...

"... ประเด็นที่สอง การที่คุณออกมาพูดประเด็นนี้หากมองในแง่แรกคุณต้องการเบี่ยงประเด็นใช่หรือไม่ หรืออีกแง่หนึ่งคุณคิดว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องการแฉตัวบุคคลใช่หรือไม่..."

- มิได้มีเจตนา ออกมาเบี่ยงเบนประเด็นครับ... (คนที่กำลังจะเบี่ยงเป็นประเด็น อยู่นั่นครับ การเสนอให้ถอดกระทุ้ อยู่ไวไว ข้างบนนั้นครับ)กำลังตั้งใจที่จะบอกว่าประเด็นเหล่านี้ไม่ขอมาพาดถ มันมีประเด็นอื่นๆ แฝงอยู่ด้วยครับ...มองให้ออกด้วย ผมจึงตั้งใจจะมาแฉเรื่องส่วนตัวที่มันมีผลเกี่ยวเนื่อง กับ การตั้งกระทุ้ครั้งนี้...

"...ผมไม่เห็นคุณใช้เปิดเขาอย่างชื่อใคร มีแต่คนอื่น ๆ เท่านั้นที่ระบุชื่อออกมา..."

- อันนี้ยิ่งน่าสงสัยไปกันใหญ่เลยครับ...คุณอติศร.. ทำไมไม่กล้าระบุชื่อ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ หรือว่าใช้ปิดจะกลัวคนรู้ว่า คือใคร แล้วถูกแฉกลับอย่างนั้นหรือครับว่าเป็นคนที่เคยมีส่วนรู้เห็นเรื่องราวเหล่านี้... หรืออาจมากกว่านั้น (อันนี้ยังไม่กล้าหาเพียงตั้งชื่อสงสัย)

- อย่างไรก็ตาม ผมยังเชื่อว่าเรื่องนี้เป็น ความแค้นส่วนตัวที่นำข้อมูลเท็จจริง หรือไม่มีใครรู้ออกมาแฉผ่านกระทุ้ของเวบบอร์ด Thaingo เพื่อดิสเครดิต ทำลายชื่อเสียงของบุคคลกับเรื่องราวที่ผมได้กล่าวหา และตั้งข้อสังเกตไปแล้วครับ...



การฟังความทั้งสองข้าง ผมยินดีและสนับสนุนครับ...แต่ขอให้เป็นที่เป็นที่เว็บบอร์ดของ Thaingo แห่งนี้ครับ...สังคม(ไม่ใช่สังคม สัจจะ ณะ ครับ ....แหะๆๆ :P )จะเป็นคนช่วยตัดสิน เพราะประสบการณ์หลายครั้งหลายคราว่าการตั้งหน้าเข้าคุณกัน ไม่ได้เกิดผลประโยชน์ ใดๆ กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ไม่เคยหาข้อสรุปได้...และไม่เคยได้รับการแก้ไข มันจึงเกิดเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสายงานเหล่านี้อยู่เป็นประจำ...

- รบกวนคุณอดิสรไปบอกคุณทองขาวเกี่ยวกับเรื่องราวล่าสุดนี้ได้ไหมครับ..ในสถานะที่ใกล้ชิดกับคุณทองขาวมากกว่าผมครับ...น่าจะมี โอกาสได้พบกันบ่อยครั้งมากกว่าผม...เรื่องราวหลายๆ อย่างน่าจะเคลียร์กันมากกว่านี้...

เอก...

วิทยา ชัยธีระยานนท์

ติดตามตามอีเมลล์ และไอซีคิว...

โดย เอก  icq 37250729  เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2544, 16:03 น.

ความคิดเห็นที่ 34



ผมว่าไม่มีความจำเป็นเลยที่ทาง webmaster ต้องลบกระทู้นี้ ออก .. เพราะกระทู้นี้กำลังให้ความรู้..ให้ความกระจ่างบางอย่างที่เรา ยังไม่รู้..เราทั้งหลายเป็น NGO ซึ่งไม่ใช่เทวดาที่ไม่ได้ทำความผิดอะไรเลย เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหันมารับฟังความคิดเห็นของคนอื่น บ้าง ... มีข้อมูลก็ชี้แจงออกมา ไม่ใช่อะไรก็ให้ลบอย่างเดียว ... ผมเชื่อว่าผู้รับผิดชอบกระทู้ที่ดี เพียงแต่จะตอบหรือไม่เท่านั้นเอง

โดย อยากรู้ความจริงครับ เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2544, 16:59 น.

ความคิดเห็นที่ 35



มันเป็นอะไรกันนะ เอก กับ บอม ก็อยู่ใกล้ ๆ กันไม่ใช่หรือ แล้วเกิดอะไรขึ้นมา บิด กับป่านนี่คนเดียวกันหรือเปล่า ผมว่าถ้าผมเจอคุณทองขาว คุณอมร อาจารย์สุธาชัย คุณวิภา ก็จะต้องถามข้อมูลดู ส่วนที่มี ว่านั้นขยายหน่อยสิ ทราบมาว่าคุณกับคุณอมรก็เคยมีเรื่องราวกันอยู่ไม่ใช่หรือ ผมไม่อยากจะปกป้องใคร แต่อยากได้ข้อเท็จจริงและไม่จำเป็นต้องที่นี้ด้วยเอาไว้เจอแล้วจะถามทุก ๆ คนว่าเป็นยังไง

โดย ปั้ง เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2544, 19:42 น.

## ความคิดเห็นที่ 36



เถียงกันจ้งเลยนะคนรุ่นใหม่ หนูก็ดี ได้ข่าวมาว่าคุณทั้งหลาย มีนอกมีในกันหลายคนนะ ไม่ต้องเถียงกันให้เมื่อยตุ้มหรอกเราว่าทุกคนมี แผลกันทั้งนั้นแหละ แต่คิดให้ตื่นระงูอยู่แก่ใจ เราเองไม่ใช่ว่าไม่เคยผิด แต่ว่าตอนนี้พวกคุณทำอะไรกันอยู่ที่นี่ไม่เวบไซต์ ประเภท .... ไร้สาระไม่ใช่หรือ ทำไม่ทำตัวไม่เหมือนพวกนักกิจกรรมเลย หรือคุณไม่ใช่แต่ใส่เสื้อ NGO แล้วก็พู่ขาว ปาว ฉานรำกัประชาชน ใช้โน แต่จริง ศีลธรรมขั้นพื้นฐานพวกคุณบางคนยังสู้คนขายก๋วยเตี้ยข้างถนนไม่ได้เลย ขอโทษเถอะ ใครบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัว คนคนนั้นมี แผลเยอะนะหรือจะให้แฉ ไม่เอาดีกว่าสปริง เราคนธรรมดา รักษาศีลไปตามยถากรรมแต่ใครบางคนศีลข้อเดียวยังไม่ผ่านเลย

โดย คนธรรมดา เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2544, 22:08 น.

## ความคิดเห็นที่ 37



แล้วไงดีหละ พ่อเว็บมาเตอร์รูปหล่อหายไปไหนเสียหละ หน้าที่คุณถ้าไม่เอาออกต้องคุมประเด็น ไม่งั้นตกเป็นเครื่องมือของพวกนักการเมืองที่อ้างประชาชน ตรวจสอบแต่คนอื่นตัวเองทำอะไรไว้ก็เคยมีปัญหาแบบนี้ไม่ใช่หรือจะ เหนอครับ ได้ข่าวว่าทีมไทยเอ็นจีโอหยุดงานแล้วแล้วใครจะรับผิดชอบให้กระทุ้งนี้สร้างสรรค์หละ ค่าฟ้องศาลไม่แพงหรอก หรือว่าฟ้องก็ดีจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร โคนเฉพาะโฉมหน้าไอบิด

โดย คนเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อ วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2544, 16:06 น.

## ความคิดเห็นที่ 38



ยังนั่งอ่านอยู่ทุกวัน ครับ...หิมมมม

โดย ไนส์ ไทยเอ็นจีโอ 😊 เมื่อ วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2544, 16:35 น.

## ความคิดเห็นที่ 39



ในฐานะที่ผมเป็นผู้รับผิดชอบงานเว็บของมูลนิธิกองทุนไทย / ภาควิชาความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ผมได้ฟังน้องๆในที่มานเล่า ถึงความหนักอกหนักใจกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับการตั้งกระทู้และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ต่อเนื่องมาในกระทู้ โดยเฉพาะประเด็นการเสนอให้ลบกระทู้หรือปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะความกดดันต่อพวกเขาที่หนักขึ้นทุกที ผมก็ได้ชี้แจงหลักการของเรากับพวกเขาไปซึ่งเป็นหลักการทำงานที่เราใช้มาโดยตลอด ผมจึงขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงกับท่านผู้อ่านทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

๑) เราเปิดเว็บบอร์ดให้เป็นเวทีการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยไม่คิดจะลบหรือตัดข้อความใดๆออก นอกจากกรณีร้ายแรงดังที่ไนส์ได้กล่าวไปบ้างแล้ว ถ้าเราจะลบข้อความแค่เพราะมีการกล่าวหากัน เราคงจะต้องลบกระทู้ออกไปมากมาย ตั้งแต่กระทู้แรกที่มีคนเข้ามาตั้งคือกระทู้ที่ ๕ เลยทีเดียว ถ้าเราตั้งใจจะลบข้อความหรือกระทู้กันตั้งแต่แรกก็คงจะไม่เปิดเว็บบอร์ดเสียดีกว่า เจตนารมณ์ของเว็บบอร์ดนี้คือการเปิดช่องทางให้คนที่มีความข้องใจต่อบุคคลหรือองค์กรพัฒนาเอกชนได้แสดงออกมา และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือถูกพาดพิงได้ชี้แจงทำความเข้าใจกันด้วยเหตุด้วยผล ด้วยหลักฐานข้อมูล ด้วยปัญญา จนเกิดความเข้าใจ ความจริงปรากฏกระจ่างชัด เราพูดเสมอว่าคนในแวดวงองค์กรเอกชนก็ไม่ได้เป็นคนดีทุกคน ถ้ามีคนไม่ดีการกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมก็นำเปิดเผยออกมาเพื่อให้เกิดการแก้ไขให้ดีขึ้น เราไม่คิดว่าการตรวจสอบและเปิดเผยจะเป็นเรื่องเลวร้าย แต่กลับจะเป็นเรื่องดี สร้างความโปร่งใส การแสดงความคิดเห็นขอความจริงได้ปรากฏ ทำผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดแล้วแก้ไข ไม่ใช่เกลียดแล้วกลบปิดบัง ซึ่งจำเป็นมากหากจะให้ประชาชนยอมรับ และเป็นพื้นฐานประการหนึ่งของสังคมที่เป็นประชาธิปไตย เป็นธรรม เราเห็นว่าองค์กรเอกชนไม่มีอะไรจะเสีย มีแต่ได้จากการใช้นวัตกรรมนี้

๒) เรายายูเสมอว่ากรกล่าวหาโดยไม่มีพยานบุคคลและองค์กรเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอย ไม่มีน้ำหนัก เป็นเพียงบทรสนเทหัทใหม่ คำควรแก่การเอาใจใส่อย่างจริงจังใดๆ ดังนั้นกระทู้นี้ตอนแรกจึงแทบไม่มีความหมายอะไร แต่ต่อมามีการระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหาออกมาค่อนข้างจะชัดเจนจึงตรงกับความต้องการของเรา เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว เราก็ขอให้ผู้ถูกกล่าวหาออกมาชี้แจง นี่ไม่ใช่ครั้งแรก คุณเดชา เปรมฤดีเลิศ อดีตประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบทภาคอีสาน ก็เคยถูกกล่าวหา ก็เป็นโอกาสให้คุณเดชาได้ชี้แจงทำความเข้าใจ เมื่อคุณเดชาทำแล้ว ความจริงก็ปรากฏ การกล่าวหา ก็ยุติไป ในกรณีของกระทู้นี้ผู้ที่ถูกพาดพิงเป็นใครก็พอจะชัดเจนอยู่ ผู้เข้ามาแสดงความเห็นหลายคนก็รู้จัก ผมคิดเขาเองว่าคงเป็นเรื่องแปลกถ้าเจ้าตัวยังไม่รู้เรื่องหรือเพื่อนที่เข้ามาแสดงความเห็นยังไม่ได้ไปบอก คนเข้ามาดูกันไม่น้อย และเขาไปพูดกันเป็นวงกว้างแล้ว ผมไปไหนก็มีคนถามถึงเรื่องนี้ เมื่อทราบแล้วก็ออกมาชี้แจงสิครับดังที่คุณเดชาเคยทำ ผู้กล่าวหาเขาระบุข้อมูลด้านเขามาค่อนข้างชัดเจน ผู้ถูกกล่าวหา ก็ออกมาชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่ถูกต้องอย่างไร เขาหลักฐานออกมาได้ ใช้เหตุผลกัน ในที่สุดทุกอย่างก็จะกระจ่างชัดและจบลง อย่างไรก็ตามผมจะพิมพ์กระทู้นี้ออกมา และส่งไปให้คณะกรรมการจัดงานดังกล่าว ขอให้ออกมาชี้แจงเป็นทางการเสียที

ขอรับรองว่า อย่างกดดันเว็บมาสเตอร์ thaingo เลย น้องเขาทำไปตามหน้าที่ของเขาและหลักการที่เรายึดถือร่วมกัน สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องซีเรียส เป็นสาระ จะฟ้องร้องเอากฎหมายมาเล่นงานกันก็ยอมทำได้ แต่ความจริงมันจะปรากฏออกมาหรือครับ องค์กรเอกชนเราจะได้อะไร ประชาชนยอมรับมากขึ้นไหม ฯลฯ ลองคิดกันดู

โดย กวิน ชุตินา สำนักข่าวthaingo เมื่อ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2544, 00:35 น.

ความคิดเห็นที่ 40



เอ.....คุณเอกนี่ใช่คนที่โดนไล่ออกจาก www.prachachon.net เพราะไม่ยอมทำงานหรือเปล่านี่ เห็นคนในนั้นเล่าให้ฟังว่า วันๆเขาแต่เล่นเกม งานการไม่ยอมทำ ฮึๆๆ นี่ไม่ใช่ที่แรกนะครับ ที่อีสาน คนๆนี้ก็เคยทำมาแล้ว ตรวจสอบแต่คนอื่น อย่าลืมตรวจก่าพิศตัวเขบ้างนะ

โดย ดิเรก อีสาน เมื่อ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2544, 13:53 น.

ความคิดเห็นที่ 41



ถึงคุณกวินชุติน ครับ

ต้องขอบคุณมากครับที่ออกมาชี้แจงอย่างตรงไปตรงมา และรับผิดชอบในฐานะที่เป็นเจ้าของเวทนี้แห่งนี้ ผมในฐานะผู้ไม่ประสงค์ออกนามเฝ้าติดตามกระทู้นี้เป็นระยะ แม้ไม่ต่อเนื่องเรียนอีกครั้งครับว่า ทศนะที่ผมโพสต์เข้ามาครั้งแรกและครั้งเดียว (มีผู้แอบอ้างชื่ออยู่บ้างในที่นี้) ก็ยังไม่เคลียร์ในตรรกของคุณกวิน ที่ชี้แจงในนาม thaingo ผมขอวิวาทะด้วยความสร้างสรรค์และเพื่อแสวงหาทางออกที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายดังนี้ครับ

ประการที่หนึ่ง ที่คุณกวิน บอกว่านี่เราเปิดอย่างเสรี ตรรกะเรื่องเสรีแบบนี้ผมคิดว่าอาจจะอันตรายต่อสังคมครับ ผมไม่เคยต่อต้านหรือขัดขวางปิดกั้นเสรีภาพของใคร แต่วันนี้เรากำลังเผชิญปัญหาทั้งในระดับสังคมโลกสังคมไทย และในระดับปัจเจกครับในระดับโลกเราเผชิญกับระบบทุนนิยมเสรีครับที่บรรษัทข้ามชาติและประเทศมหาอำนาจกำลังอ้างเรื่องการค้าเสรีเขาเปรียบประเทศยากจน สร้างเงื่อนไขหรือกีดกันต่างๆ นานาในนามข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้ระบบทุนนิยมเสรีครองโลก กรณีข้าวหอมมะลิที่เว็บนี้เสนอเป็นข่าวเด่น ผมคิดว่าก็เนื่องจากทุนนิยมเสรี หรือการค้าเสรีนั่นแหละครับ

ผมว่ามันเป็นเสรีที่ไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมและความรับผิดชอบต่อคนอื่นและต่อส่วนรวม เสรีภาพแบบนี้ผมจึงไม่มั่นใจว่าเป็นสิ่งที่สังคมปรารถนาแท้จริงหรือไม่

ฉะนั้นต่อกระทู้นี้ผมจึงคิดว่ามีการอ้างความเป็นเสรีกล่าวหาทำลายคนอื่นอย่างปราศจากความรับผิดชอบ ใอบใจแม้ว่าจะไม่รู้สึกรับกับการใช้เสรีภาพที่ปอนทำลายมากกว่าสร้างสรรค์ก็ตาม แต่ผมเชื่อว่าทีมงานthaingo ไม่ปรารถนาเสรีภาพแบบนั้น อย่างแน่นอนผมจึงเป็นเสียงหนึ่งที่เรียกร้องให้เอากระทู้นี้ออก พอไม่เอาออกผมก็ไม่มีสิทธิอะไรที่จะไปห้ามหรือกักรับผมไม่รู้จักคนสองคนเป็นการส่วนตัวด้วย



ซ้ำ แต่ผิดหวังที่ประเด็นในกระทุ้งขนาดคนคุมประเด็นหรือประคับประคองให้มันสร้างสรรค์ ไม่เห็นจริงๆ ครับ

ประการที่สอง เราคงต้องยอมรับกันครับว่าเรายังไม่ทราบว่ามีใครเป็นไอ้บิด แม้ว่าจะมีผู้ระบุในที่นี้แล้วว่าเป็นใคร ฉะนั้นกระทุ้งนี้จึงมีฐานะเป็นข้อกล่าวหาแต่ทุกคนในที่นี้รู้ว่าคุณกล่าวหาเป็นใคร ฉะนั้นย่อมแน่นอนว่ามันเป็นเหมือนบัตรสนเท่ห์ที่เป็นเครื่องมือของสังคมที่ยังไม่พร้อมหรือยังไม่กล้าตรวจสอบ

ในวันนี้สังคมเราพูดถึงธรรมรัฐ ความโปร่งใสหรือการตรวจสอบกรณีปัญหาในกระทุ้งนี้ผมยืนยันครับว่ามีใช้การตรวจสอบเพราะการตรวจสอบต้องมีเจ้าของเรื่อง เจ้าของเรื่องจะนำไปสู่ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและข้อกล่าวหาที่ระบุ ซึ่งในที่นี้ระบุแรงครับใช้คำว่า 2 ท่านเป็นใจ

แน่นอนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาต้องสามารถชี้แจงให้เกิดความกระจ่างให้ได้ว่าเขาไม่ใช่ใจ คำถามมีอยู่ว่าถ้าผมเป็นคนทั้งสองแล้วสมมติว่าผมออกมาชี้แจงว่าผิดพลาดอย่างนั้นอย่างนี้ คำถามมีอยู่ว่าไอ้บิดจะรับผิดชอบต่อข้อกล่าวหาของผมอย่างไร ผมจะได้รับความเป็นธรรมจากไอ้บิดอย่างไร แม้ว่าเพื่อนๆ ที่เข้ามาในกระทุ้งนี้อาจจะฟังแล้วเข้าใจหรือชัดเจนในคำชี้แจงของผม จนหมดความกังขาถามต่อว่าทำไมมีหลักประกันให้ผมใหม่ครับว่าไอ้บิดจะยุติกล่าวหาผมในกระทุ้งนี้ หรือไม่ไปเปิดกระทุ้งกล่าวหาผมในเรื่องอื่น หรือเอาเรื่องเดิมไปกล่าวหาผมในเว็บอื่น แล้วผมไม่ต้องตามไปชี้แจงในทุกเว็บหรือครับผมอาจจะเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นหรือทำมาหากินไม่มีเวลากลับมาเป็นความผิดของผม ผมต้องรับผิดชอบในข้อกล่าวหาหรือครับ

ผมแลกเปลี่ยนมาด้วยความจริงใจและยังให้กำลังใจกับทีมงานเพื่อเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมครับไม่ใช่สังคมที่เอาแต่เสรี

โดย ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เมื่อ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2544, 15:58 น.

#### ความคิดเห็นที่ 42



เห็นด้วยกับคุณ "ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม" ที่ว่าน่าจะถอดประเด็นนี้จากการสนทนา ในฐานะของคนติดตามเว็บนี้มาโดยตลอด แม้จะไม่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบ่อยนักก็ตาม ก็ขอสนับสนุน "ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม" ด้วยอีกหนึ่งเสียงหนึ่งแรง

เพราะคิดว่าเวทีนี้น่าจะเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนในเรื่องที่มีจุดร่วมเพื่อการเห็นสังคมดีงาม ไม่ใช่เพื่อการถกเถียงในประเด็นที่เป็นเรื่องระหว่างบุคคลต่อบุคคล หรือการใส่ร้ายป้ายสี ทำให้ใครเสียชื่อเสียง

ธรรมาตคนไทยเชื้ออะไรที่รับรู้ในครั้งแรกได้ง่ายและเร็ว

จริงไม่จริงไม่รู้ แต่เชื่อไว้ก่อน !!! (ส่วนมากนะ)

หรืออาจจะไม่เชื่อ แต่ก็มีความเคลือบแคลงสงสัย

อาจมีการบอกตอกกันไปปากต่อปาก

เรื่องราวอาจผิดเพี้ยนและสร้างความเสียหายได้มากกว่าที่เราจะคาดถึง

ซึ่งเรื่องในลักษณะนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และค่อนข้างบ่อยด้วยในสังคมไทย

และเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ การสื่อสารอย่างที่เราๆ ท่านๆ เข้ามาใช้ขณะนี้ พิสูจน์ที่มาไม่ได้ ใครก็ไม่ใช่เข้ามาโพสต์ว่าใครก็ได้ตามใจ

แถมมีการโยนลูกเล่นกันเป็นหมื่นคนในลักษณะนี้ มันง่ายต่อการทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเข้าใจผิดได้

ซึ่งการกระทำในลักษณะนี้ไม่น่าจะเรียกว่าเสรีภาพ แต่เป็นการเปิดโอกาสให้มีการสาดโคลนเข้าหาคนอื่นฝ่ายเดียว แต่หาตัวคนสาด

โคลนไม่ได้ และที่สำคัญ..โคลนที่สาดไปนั้นได้ไปสร้างความสกปรกให้คนอื่นเรียบร้อยแล้ว

คิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เว็บมาสเตอร์ต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณในล้นหรือหัวหน้าเว็บฯ

อย่างคุณกวินล้วนแล้วแต่ต้องตระหนักในสิ่งนี้ให้มาก

เสรีภาพที่ไม่คำนึงถึงความเสมอภาค ไม่สามารถสร้างภราดรภาพได้ ก็ไม่ต่างจากปัญหาที่เกิดจากกระสุนนิยมและกระสุนบริโภคนิยมที่สังคมไทยประสบอยู่ทุกวันนี้

อย่าให้เว็บนี้อยู่ได้เพราะความสะใจเลย

ปล. ข้อ..ประเด็นนี้มีการ copy ไปโพสต์ซ้ำเป็นอีกประเด็นใหม่ในวันต่อๆ มา ตรวจสอบไม่ได้ว่าเป็นจากคนกลุ่มเดิม (เพราะคนตั้งกระทุ้ง

นี้เล่นกันเป็นกลุ่ม..เป็นหมู่คณะ..) ไปตัดมาแปะเอาไว้ใหม่อีกครั้งหรือเปล่า หรือถ้าไม่ใช่ ในเมื่อมีประเด็นนี้อยู่แล้วก็ไม่น่าจะยินยอมให้

มีการ copy ประเด็นไปตั้งเป็นกระทู้ใหม่ เว็บมาสเตอร์สมควรอย่างยิ่งที่จะทำการตรวจสอบและลบกระทู้เดิมที่ copy ไปโพสต์ใหม่ออก

เสีย .. เห็นด้วยมั๊ย

โดย คนจร เมื่อ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2544, 20:17 น.

#### ความคิดเห็นที่ 43



ว่าจะไม่เขียนแล้วเขียน แต่ขออนุญาต... ช่างถึงความเห็นที่ 25 ที่ผมกล่าว "การลบ" ไม่ใช่ทางออก.. ธรรมชาติของคนอีกชั้น (เพราะ แคนส่วนตัวหรือเพราะรู้เรื่องเลวร้าย) ย่อมต้องระบายออก ใน เนท มี เว็บบอร์ดสำหรับรองรับ... การลบมันง่ายแต่การตั้งใหม่จะง่ายกว่าเยอะ แค่ Copy และ วาง แล้วก็คลิกที่ โฟสต์... ข้อความก็ปรากฏแล้ว แต่การลบ ต้อง login ผ่าน FTP เข้าไปที่ Host กว่า จะเข้าถึง Directory ต่อให้เก่งแค่ไหนก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1 นาทีแน่ ๆ จากนั้น จึง Down load หน้าเพจมา แก้ไขข้อความและ Up load ดูขั้นตอนและวิธีการแล้ว.. บอกได้เลยว่า 10 คุณในส + 10 พี่กวิน ก็ไม่มีวันลบหัน..... "หากใช้บี๊ดจะตอบโต้" ซึ่งมีวิธีการเดียวเท่านั้นคือ "ปิดเว็บบอร์ด" หรือใช้ระบบสมาชิกเท่านั้นจึงมีสิทธิโฟสต์... ไม่เช่นนั้น ปัญหาการสาดสีป้ายโคลน (ซึ่งใกล้กันมากกับการเปิดเผยความจริง) ..

เห็นด้วยว่า.. เรื่องนี้เครือข่ายเดือนตุลามีมลทินแน่ ๆ และมีไปแล้วด้วย และ จะมีต่อไป ตราบใดที่ คำตอบสุดท้ายยังไม่ถูกโฟสต์..

ผมเห็นด้วยกับพี่กวิน ที่ "พิมพ์กระทู้นี้ออกมาและส่งไปให้คณะกรรมการจัดงานดังกล่าว ขอให้ออกมาชี้แจงเป็นทางการ" เป็นการรับผิดชอบต่อ เว็บบอร์ด ได้ดีที่สุด ซึ่ง ชี้แจงเมื่อใด เรื่องก็ "จบ" (แต่สวยหรือไม่มันอีกเรื่องหนึ่ง)

จากใจ... กวางนออย่าให้คนที่ผมเคารพเกี่ยวข้องด้วย

โดย สังคม สัจจร เมื่อ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2544, 23:17 น.

#### ความคิดเห็นที่ 44




คิดว่าคนเดียวกันครับ....คุณดิเรก ชีสาน

แต่ว่า เธอ....คุณดิเรก...กล้ายืนยันหรือเปล่า...ว่า ได้รับข้อมูลถูกต้องและมีความน่าเชื่อถืออย่างน้อย เพียงไร...จะว่าอย่างนั้นก็ไม่แปลกหรือครับคุณดิเรก...ไม่ปฏิเสธด้วย หึหึ...ไม่น่าใช้กับผมไม่ได้ผลหรอกครับ 5555....เพราะอย่างไรประเด็นเรื่องการตรวจสอบใช้บี๊ดเป็นเรื่องผมคิดว่าได้ข้อมูลมาถูกต้อง...และมีปัจจัยอื่นๆ...ที่น่าเชื่อได้ครับ...

และที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการตั้งกระทู้ให้ร้ายบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของเครือข่ายครับ....

หากคุณดิเรก ชีสานต้องการจะให้ผมตรวจสอบก่าฟิด หรือ อยากให้คนอื่น ๆ...มาตรวจสอบผม เชิญที่กระทู้อื่นได้ครับ...ยินดี...เต็มที่...เรื่องที่ไม่เปิดเผยก็จะรู้กันจะๆ.....เอาให้หมดเปลือกไปเลย รู้เช่นเห็นชาติกันไปสักที...555...เชิญได้ครับ...แต่ขออย่างเดียวนะครับ...อย่าเป็นเต่าหัวหด ใช้ข้อปลอม หรือแอบอ้างชื่อคนอื่นมา..โฟสต์นะครับ...มันส่อเจตนาไม่ดี..555...

เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับ ที่กระทู้... " ร่วมฆ่าเหละ ก่าฟิดนายเอก...."

โดย เอก  icq 37250729  เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2544, 00:30 น.

## ความคิดเห็นที่ 45



ถึงคุณคิดแรก และ คุณเอก

หยุดเดชะครับ ไม่ชนะกันหรอก ทำกันแบบนี้ เอาเหตุเอาผลดีกว่า

โดย บก.ลายจุด เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2544, 07:47 น.

## ความคิดเห็นที่ 46



เรียนคุณสังคม สัจจร ครับ

ผมคิดว่าคุณหลงประเด็นหรือเปล่าครับ เหตุผลที่คุณอ้างมาสองสามครั้งก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไม่ควรเอากระทู้นี้ออกนั้น ผมอ่านดูแล้ว เป็นเรื่องทางเทคนิคล้วนๆ ครับ ผมคิดว่าเป็นคนละประเด็นกับคำถามที่ผมตั้ง ฉะนั้นผมทวนคำถามของผมอีกครั้งนะครับว่า

1. เสรีภาพที่ ทีมงานที่นี้กำลังอ้างกำลังฆ่าคนสองคนหรือเปล่า ทำอย่างไรจะให้เสรีภาพมีความหมายมากกว่าสาดโคลน ซึ่งแน่นอนถ้าไม่เอากระทู้นี้ออกก็ต้องมีการจัดการที่ดี
2. ใครจะรับผิดชอบกับผู้ถูกกล่าวหาที่มีแต่ข้อกล่าวหาว่าเขาเป็นโจร แต่ไม่มีตัวตนผู้กล่าวหา เสรีภาพ เสื่อมภาค (ความเป็นธรรม) ภวทรภาพ มันแยกกันไม่ออกครับ

คุณเองก็บอกว่าเรื่องเอากระทู้ ออกมันคนละคุณ 50 50 ผมนึกว่า 50 ที่ไม่เอาออกเป็นเหตุผลอย่างอื่นแต่ดูแล้วเป็นเรื่องเทคนิค ผมยังเชื่อครับว่าถ้ากระทู้นี้ไปปรากฏที่พื้นที่พิพม์ความหมายมันไม่มี แต่นั่นปรากฏในบ้านของคนที่เป็นเอ็นจีโอ ที่ผมเชื่อว่าสำนึกกับรับผิดชอบต่อความเป็นธรรมสูงกว่าคนอื่นอยู่บ้าง (แต่อาจไม่ทั้งหมด) ผมเลยมีปัญหาเกี่ยวกับตรรกของคุณและทีมงานไทยเอ็นจีโอ

ผมลองได้ตรรกทางเทคนิคของคุณดูแล้วกัน ถ้าสมมติว่าทีมงานที่นี้ประกาศเอากระทู้นี้ออก แล้วชี้แจงเหตุผลว่าทำไมต้องเอาออกแต่ได้ บั๊ดยังเข้ามาโพสต์ ผมคิดว่าหมดความรับผิดชอบต่อทีมงานที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาแล้วครับ

เชื่อมั่นในความกล้าหาญที่มีจริยธรรมครับ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

โดย ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2544, 11:48 น.

## ความคิดเห็นที่ 47



รับทราบความเห็นของคุณ "ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม" ด้วยความเคารพครับ สิ่งที่เราต้องการคือสังคมที่เป็นธรรมแน่นอน ไม่ใช่เสรีภาพที่ไม่มีขอบเขต เสรีภาพที่จะไปกดขี่เอาไรต์เขาเปรียบทำร้ายผู้อื่น เราจะรอดความเคลื่อนไหวไปจนถึงหลังปีใหม่ ตอนนี้ที่นี้หยุดงานกันหมด กลับบ้านไปหาครอบครัวครับ ถึงในที่สุดจะถอดกระทู้นี้ออกก็คงต้องรอจนฝ่ายเทคนิคเขากลับมากันแล้ว ที่พูดเช่นนี้เพราะผมเห็นคล้ายกับ บก.ลายจุดว่ายังเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคนสองคน ซึ่งไม่ใช่บทบาทของเว็บบอร์ดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเอกไปเปิดกระทู้ ๔๓๔ ทำหายกันแบบนั้น ถ้ายังเป็นประเด็นสาธารณะ เราคงไม่ทบทวนทำที่แน่

มาถึงตรงนี้ "คุณบี๊ด" คงต้องเปิดตัวแล้วครับ ถ้าเชื่อมั่นในข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่จะปิดตัวไปเีย เพราะคุณเอกผิดเขาได้แน่ หรือว่ามีความสัมพันธ์กันกับคนที่คุณกล่าวหาด้วยจนคุณรู้สึกว่าจะถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ปลอดภัย

คุณเอกครับ ถ้าคุณเปิดกระทู้เป็นเรื่องส่วนตัว ผมคงต้องขอถอดออกนะครับ เว็บบอร์ดนี้เป็นเวทีสาธารณะประโยชน์ ไม่ใช่เวทีโต้แย้งส่วนตัว

โดย กวิน theingo เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2544, 13:55 น.

#### ความคิดเห็นที่ 48



ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้โทรเข้าไปสอบถามที่ทางเครือข่ายเดือนตุลา ที่มีคนให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ ผมคิดว่าเราไม่น่าที่จะมีการเบี่ยงเบนประเด็นไปมากกว่านี้ เพราะกระทู้ต้องการให้มีการตรวจสอบการทำงานของงาน 25 ปี 6 ตุลา ทางเครือข่าย คือ อ.สุรชัย ยิ้มประเสริฐ และคุณสมศักดิ์ ภัคศิริกุล ได้แจ้งให้ผมทราบว่า บุคคลที่รับผิดชอบงานวัฒนธรรม และเป็นผู้เบิกจ่ายเงินไม่เคลียร์ คือ คุณสุนทรทิพย์ มีบุญ หรือแก้ว ไม่ใช่คุณทองขาว ทวีปริงษ์นกุล อย่างที่คุณบ๊อดกล่าวหา ซึ่งจนกระทั่งบัดนี้คุณสุนทรทิพย์ก็ยังไม่ยอมเข้ามาเคลียร์ใบเสร็จให้เรียบร้อย และหลบหน้ากรรมการ รวมทั้งคณะกรรมการเครือข่ายเองก็มีหลักฐานที่คุณสุนทรทิพย์ไม่ชี้แจงเป็นจำนวนมาก ซึ่งตรงกับทางที่คนปิดได้ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น ใครอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ ผมแนะนำว่าให้ไปขอดูได้ที่ทางเครือข่ายระอย่ามาเสียดสีกันในเรื่องนี้เลย เพราะทางเครือข่ายก็อยากเอาหลักฐานชิ้นนั้นให้ดูอยู่แล้ว ว่าคุณสุนทรทิพย์ใช้เงินไปในทางที่ไม่สมควร และโกหกอะไรไปบ้าง

โดย ช้าง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2544, 14:40 น.

#### ความคิดเห็นที่ 49



##### เรียนคุณไม่ประสงค์ออกนาม

ผมพิจารณาร่วมกันระหว่างปัญหาด้านเทคนิค ควบคู่กับ จริยธรรม ประเด็นเรื่อง จริยธรรม ผมเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่.. จุดที่ผมเห็นว่าการลบ มันจะนำพาเรื่องบานปลายไปกันใหญ่คือ ชัดความสามารถการโพสต์ซ้ำมันสูงกว่าชัดความสามารถในการลบ.. แน่นอนนี่คือเรื่องเทคนิค.... และเห็นด้วยว่า เว็บบอร์ดสามารถลบและชี้แจงได้ เพื่อ แสดงความรับผิดชอบ แต่นั่นหมายถึง ลบทั้งหมด หรือลบบางส่วน ... ซึ่งจะนำมาสู่ข้อถกเถียงว่า อะไรที่เว็บมาสเตอร์ปิดกั้นและไม่ปิดกั้นประเด็นที่ตามมา คือ ความกระแຈงขัด ผมมองว่าคลี่คลายได้ ไม่ว่าจะสวยหรือไม่ก็ตาม... หากคำที่คุณช้าง#48เขียนถึง "จริง" เรื่องก็คลี่คลายไปแล้ว

ธรรมชาติของเว็บบอร์ด... คือง่ายต่อการโพสต์ มีข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวเอง... หากเรายอมรับข้อเสียไม่ได้ ก็ต้องปิดเว็บบอร์ดครับ ผมไม่เชื่อว่า เราจะรักษาแต่ข้อดีได้ทั้งหมด... トラバドที่ยังคงมีข้อเสียอยู่ เพราะมันอยู่คู่กัน แต่สมาชิกของที่นี่ต่างหาก ที่จะตะล่อมให้เป็นไปตามที่ จุดหมายร่วมกัน

ด้วยความเคารพ

โดย สังคม สัจจร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2544, 15:52 น.

## ความคิดเห็นที่ 50



ถึงมิตรสหายทุกท่าน

อยากให้เรื่องนี้ได้รับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ป่อยครั้งคนเดือนตุลาขัดแย้งในทางความคิด ทำที่ ห่วงทำนอง แต่ครั้งนี้ ดูเหมือนเป็นเรื่องความไม่โปร่งใสทางการเงิน เกี่ยวเนื่องกับปัญหา ทูจริต ต้องหาคนผิดมาลงโทษให้ได้ อย่าอ้างว่า "มีคนอื่นโกงมากกว่านี้ไม่เห็นใครว่า เรามั่นเงินผิดหน่อยจะเป็นไรไป" ขอเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องออกมาชี้แจง อย่าให้ข้าราชการประวัติศาสตร์ เหมือนเงินบริจาคคราว 14 ตุลา 16 อย่าเพิ่มความมัวหมองให้คนเดือนตุลามากไปกว่านี้  
วิงวอนเถอะครับ!

โดย คนเดือนตุลา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2544, 16:18 น.

## ความคิดเห็นที่ 51



เรียนคุณสังคม สัจจร

ผมคิดว่าถอดกระชูดอกไม่ใช่เรื่องรักษาข้อดีไว้ครับ แน่นนอนไม่สามารถรักษาข้อดีได้ทั้งหมดจากเวทีนี้เพราะมีเงื่อนไขข้อจำกัดเยอะอย่างที่บอกกล่าวข้าง เพียงแต่ผู้รับผิดชอบควรมีมาตรฐานซักชุดหนึ่งเพื่อจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรคือการกล่าวหาอะไรคือการตรวจสอบ ไม่ฉะนั้นผมเชื่อครับว่าที่นี้จะไม่สามารถให้คนที่เข้ามาโพสต์เรียนรู้เสรีภาพอย่างที่ท่านอ้างได้ครับ

ผมยังงี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณสังคมสัจจรเขาประเด็นเทคนิคมาดบังเรื่อง

เราจะใช้เสรีภาพที่สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อผู้อื่นและต่อตนเองได้อย่างไร กรณีความเห็นคุณข้างคุณบอกคลี่คลายแล้วจะสวยหรือไม่ก็ตาม เรียนตรงๆ ครับว่าคุณอาจกำลังระแวงคนอื่นโดยไม่รู้ตัว

ผมไม่อยากจะเชื่อว่าคุณจะยอมรับครับว่าเรื่อง สวยหรือไม่ก็ตาม ผมว่าไม่ยุติธรรมไม่แฟร์พอครับ และนำมติหวังถ้าหากคุณจัดการกันได้แค่นี้

เงื่อนไขข้อจำกัดของผู้ถูกกล่าวหาที่อาจจะมีแต่ไม่สามารถหรือไม่สะดวกที่จะเข้ามาชี้แจงที่นี้ได้ และเขาอาจจะเลือกชี้แจงหรือเลือกเคลียร์ในที่อื่นได้ หรือว่าต้องบังคับให้ทุกคนมาชี้แจงที่นี้เท่านั้นถึงจะเรียกว่าโปร่งใสครับ

กรณี คปต.ของคุณผมไม่เห็นมีใครหรือแกนนำใน คปต.มาชี้แจงในนี้เลยว่ คปต.ไม่ได้เงิน 20 ล้านจากรัฐบาล แต่ผมไปทราบจากที่อื่นก็จบครับ

ผมยังอยากเห็นการจัดการและความรับผิดชอบ กระทั่งพรรคของทีมงานหรือคุณสังคม สัจจร แตกต่างจากพันทิพย์

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

โดย ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2544, 17:59 น.

## ความคิดเห็นที่ 52



เรียนผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ด้วยความเกรงใจในประเด็นของกระชูด... เป็นไปได้ ที่ผมอาจจะนำเสนอในทางเทคนิค มากำหนด แนวจริยธรรมของคนเล่นเว็บ.. ผมมองว่า การแลกเปลี่ยนทุกรูปแบบมีข้อจำกัด.. ไม่ว่าจะการสัมมนา การอภิปราย การถกเถียง รวมถึงเว็บบอร์ด... กรณีคุณข้าง#48 ผมมีเงื่อนไขข้อบังคับคือ ""ถ้าจริง"" ผมยังไม่ได้เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาใด ๆ ซึ่งผมโยงกับ ธนาพล#29 และแน่นอน ผมมีเพื่อนพ้องจำนวนหนึ่ง ที่

ใกล้ชิดกับ เครือข่ายเดือนตุลาคม หลายคนเมล์มาออกผม แต่ผมก็ไม่ปักใจเชื่อ... ผมเชื่อเพียงว่าการปล่อยไปตามธรรมชาติ จะคลี่คลายไปได้ในที่สุด... ความจริง ข้อเท็จจริง ของเหล่านี้ มันไม่มีปรากฏการณ์ใด ๆ จะกลับเปลี่ยนได้... สิ่งที่ท่านพูดกำลังทำให้ผม เปลี่ยนความเชื่อ ซึ่งผมขอพิจารณาอีกครั้ง เป็นไปได้บางทีอาจจะต้องมีกฎ มีเกณฑ์ที่มากพอและเหมาะสม... แต่ความเป็นสังคม สัจจกร ที่ละทิ้งความเป็นองค์กรเสียงานอาจจะอยู่กับตัวเองมากเกินไป จนละเลย องค์รวมของชุมชน NGOs ก็เป็นได้ อันนี้เป็นข้อจำกัดส่วนตัว... ชุดของความเชื่อ ที่ไม่ต้องพึ่งพวก พึ่งพ้องมานาน เลยก่อเกิดชุดความเชื่อในเรื่องของ ความจริง ข้อเท็จจริง หากความเชื่อแบบนี้ผิดก็ต้องขอยกย

ผมได้ลองอ่านความคิดเห็นของ คุณไม่ประสงค์ออกนาม เริ่มเห็นด้วยบางประเด็น โดยเฉพาะคำว่า "เสรีภาพ+ความรับผิดชอบ" แต่ก็ไม่รู้ทางออกจะเป็นเช่นใด..

ส่วนเรื่อง คปต. ขอแก้ชื่อนิด ไม่ใช่ของผม... www.thaitopic.com เป็นหนึ่งในองค์กรก่อตั้งเครือข่ายนั้น.. ส่วนเรื่อง เงิน 20 ล้านบาท ผมคิดว่า ประกาศในสื่อมากพอสมควร รวมถึงได้ทำเอกสารแจกจ่ายไปยังสมาชิก และ ส่งไปถึงคุณธนาวผลแล้ว .. และ สำหรับคุณธนาวผล ผมก็เห็นด้วยกับข้อเขียนเขาด้วย

ข้อ.. ผมเป็นเพียงคนหนึ่งที่ผ่านมา ณ เวบนั้นะครับ การตัดสินใจใด ๆ ยังคงขึ้นอยู่กับ ทีมงานไทยเซ็นจีไอ... ซึ่งผมก็รอดูอยู่ว่าจะจัดการอย่างไร ถึงว่า ในกรณีผมเป็น "ผู้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม"

โดย สังคม สัจจกร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2544, 19:53 น.

#### ความคิดเห็นที่ 53





เรียนคุณข้าง...

วันนี้ผมก็ยังไม่เชื่อซะทีเดียว เกี่ยวกับเรื่องทางเครือข่ายฯ...ซึ่งตอนนี้บุคคลที่รับผิดชอบและเครือข่ายเองก็ไม่รู้ที่ไหน...ไม่เคลียร์สักที...ปล่อยให้ปัญหาคาอยู่ในใจหลายคนที่เข้ามารับรู้เรื่องราวเหล่านี้.....

คุณข้างครับ....ผมแนะนำเทคนิคอะไรอย่างหนึ่งได้ไหม...คุณข้างเวบเข้าบอร์ดนี้ลองคลิกดูที่เมนูบาร์ข้างบน...ตรงคำว่าView แล้วเลือกไปที่คำว่า Source จะปรากฏตัวหนังสือขึ้นมาอีก หน้าต่างหนึ่ง...สังเกตให้ดี ในตัวหนังสือในจะมีเลขเป็นชุดอยู่ได้ข้อความที่ทุกท่าน..โพสดี...เข้าใจมันสามารถบอกข้อมูลอะไรได้คร่าวๆ...ครับ...


(ขอโทษทุกคนด้วยนะครับ...ที่ผมอาจจะทำเรื่องผิดจริยธรรมมาก สำหรับเรื่องสิทธิส่วนบุคคล...แต่มันเหลืออดจริงๆ...ผมอาจจะไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้าเวบนี้อีกก็ได้... ขอโทษจริงๆ)...

โดย เอก  icq 37250729  เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2544, 01:15 น.

#### ความคิดเห็นที่ 54



นานๆ จะได้เห็นท่านที่สังคม สัจจกร ของผมโดนด้อนและจู่ใจจากเสี้ยวลิ้มยี่กระบี่ไร้นาม ที่มีนามว่า "ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม" ปะดาบกัน 4-5 คำรบ ผมเห็นท่านที่สังคม สัจจกร แกว่งไปแกว่งมาหน้าใจหาย แต่สุดท้าย (ความเห็นที่ 52) สาราพาต่อบรรดาเมื่อกระบี่ในยุทธภพว่าสังคม สัจจกร เป็นเพียงเสรีชนที่รักความงาม (ยังไม่ถึงขั้นกระบี่อยู่ใจ) สงสัยท่านที่ "ผู้ไร้นาม" ต้องของแท้แต่บอกได้ว่าน่าติดตามว่าใครจะอาจหาญมาปะดาบกับกระบี่ไร้นามผู้นี้ต่อไป

โดย จันเจา  เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2544, 11:59 น.

ความคิดเห็นที่ 55



ท่านจันเจา

เรื่องที่เราเห็นด้วยก็ยอมรับว่าเห็นด้วย มันไม่แปลกเช่นโตดอก เกรงใจหน้าผากกับสีข้างของตัวเอง... หากจะได้เถียงแบบ "เอาหัวชนฝา" หรือ "เอาข้างเข้าถู" แต่ผมยังเชื่ออยู่ว่า ความจริง ข้อเท็จจริง ยังคงเป็นสิ่งสมบูรณ์ ที่พิสูจน์ได้ แม้ว่า "จะสวยหรือไม่ก็ตาม" แต่สำหรับนักยุทธศาสตร์แบบบางท่าน อาจจะมองว่า... การถนอมมิตร รักษาภาพลักษณ์ เป็นสิ่งจำเป็น แม้บางครั้งจะต้องปกปิดความจริง(บางส่วน)ก็ตาม รวมถึง การกล่าวหาผู้อื่นโดยผู้สื่อข่าวโอกาสแห่งการตอบโต้ก็ไม่สมควร อันหลังผมมีแนวโน้มเห็นด้วย...

โดย สังคม สัจจร เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2544, 15:55 น.

ความคิดเห็นที่ 56



ถึงคุณ "ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม" และทุกๆ คน ที่มาเยี่ยมไทยเอ็นจีโอที่เคารพ

ผมคงไม่คิดได้ออกมาได้แย่ง เรื่องเสรีภาพในกรอบทุนนิยมอะไรหรอกนะครับ มันไกลเกินไป แค่เว็บบอร์ดเล็กๆ เราก็หงุดหงิดจัดวาทะกรรมระดับโลก ลึกถึงขั้นถกเถียงได้ในเชิงปรัชญา ...ในนามสิทธิและอำนาจที่ผมมีเล็กๆ นี้นั้น ผมปรารถนาให้เราได้แลกเปลี่ยนพูดคุยชี้แจง กัน บ้าง ได้สนทนากันเอง ได้สนทนากับบุคคลภายนอกบ้าง....

วิถีทางในการเรียนรู้ในกรอบ ในรูปแบบเล็กๆ ตรงนี้ เราและสังคมนี้ ยังคงกันได้อยาก เลยนะครับ ผมยอมรับว่าเรากำลังหัดเดินในโลกที่เรียกว่าเสรีภาพ โลกนี้เราโดนรังแกจากคนที่เดินได้ดีกว่า เป็นเรื่องจริง แต่จะไม่ยอมรับหรือครับว่า...สังคมเราต้องเรียนรู้เรื่องเสรีภาพอีกเยอะ ผมไม่เถียงหรือครับถ้าจะบอกว่า มันเป็นแค่เสรีภาพของมหาจิ้งจอกในเล้าไก่ แต่ถ้าไก่เชื่อว่าการเลือกอยู่เล้าร่วมกับหมาคือเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ หละครับ....ไม่ควรเลยหรือที่เราจะเปิดใจให้กว้าง

ผมเชื่อว่า ไม่ว่าเราคิดยังไง ฐานคิดไหน จากสำนักใด ไม่มีทางเลือกใดแล้วที่สังคมไทยไม่เสีย และไม่มีทางเลือกใดร้ายหมดจดจนสังคมไทยไม่ได้รับอะไรเลย....เปิดใจ เปิดความคิด ให้กว้างค่อยๆ บอกกันนะครับ

เรื่องลบกะทุ้ ไม่ใช่เรื่องยากหรือครับและไม่ได้อยู่ในอำนาจใครโดยสิ้นเชิง ซึ่งมี 2 กระบวนการหลักๆ 1.(สำคัญที่สุด) กระแสจากคนที่เกี่ยวข้อง สมาชิกไทยเอ็นจีโอและสาธารณชนทั่วไป (เราเชื่อในวิจารณ์ทุกคน ทุกๆคน) 2.บทสรุปหรือมติจากทีมงานไทยเอ็นจีโอ ครับ (ทุกครั้งที่มติคนเสนอให้ลบ เราจะประชุมกันทันที เพื่อหาข้อสรุปและมติ) ดังนั้นมีหลายท่านทั้งโทรศัพท์ ทั้งเมล์ และลงกระทุ้ว่าควรลบให้ลบ และต้องลบ

ผมต้องกราบขอโทษด้วย เพราะยังมีเสนอก็ด้านหนึ่ง เพราะเราฟังเสียง ฟังเหตุผล.....ทุกๆ คนครับ

ดังนั้นผมต้องขออภัยนะที่นี้ด้วย หากไม่มีการคงกระทุ้ หรือ ลบกะทุ้ตามที่ท่านใด ท่านหนึ่ง เสนอมา.....เพราะเหตุผลยังไม่ชัดเจนพอครับ

....ข้อหวังว่า หลังปีใหม่อีสันคงสงบนะครับ เพราะตอนนี้ผมกำลังเกี่ยวข้าวเมาสาโท อยู่บ้านเกิด(สุรินทร์)ครับเด้อ....

สวัสดิ์ ปีใหม่ ททๆ คน ครับ ขอแข็งแรง มีสมองแจ่มใส มีร่างกายสดแข็ง กันถ้วนหน้า ปีหน้าค่อยคุยกัน.... บาย บาย ครับ

โดย ไนล์ thaingop เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2544, 13:17 น.

#### ความคิดเห็นที่ 57



ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนามอ่านแล้วคิดเช่นโดมิทราบ แต่ฉันเจาพิณิจิเคราะห์วาทะของ บก.เว็บแล้วหัวเสีย ผิดหวังเหลือคณาออกๆ  
ไปในทางจิตนิยมวิเคราะห์ไปหน่อย อยากฟังวาทะ ท่านจอมยุทธ์ไร้นามส่งเมานหรือกลับเข้าเล่าหรือยังเออ

ฉันเจา

โดย ฉันเจา เมื่อ วันอังคารที่ 1 มกราคม 2545, 15:03 น.

#### ความคิดเห็นที่ 58



ถ้าจะยังไม่ลบกระทู้นี้ออกก็คงไม่เป็นไร .. เพราะผู้เสียหายทุกคนคงไม่มีอะไรจะต้องเสียมากไปกว่านี้  
แต่อยากให้ใช้ case นี้เป็น case ตัวอย่าง สำหรับประเด็นสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารที่เป็นไปฝ่ายเดียว  
และขบอกจากความรู้สึกในฐานะคนที่เฝ้ามองว่า เสียหายที่เว็บมาสเตอร์สามารถให้เหตุผลได้แค่ไหนกับความเสียหายที่อาจจะเกิดไป  
แล้วกับใครก็ตาม  
ขออย่าว่าไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และไม่ได้ต้องการปกปิดข้อมูลข่าวสารใดๆ  
แต่ไม่เห็นด้วยกับการให้ข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่ได้ข้อยุติที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลและ/หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารจากเพียงฝ่ายเดียว

โดย คนจร เมื่อ วันอังคารที่ 1 มกราคม 2545, 18:48 น.

#### ความคิดเห็นที่ 59



ปกปิดกันเข้าไปกับการโกงกินของพรรคพวกตัวเอง แล้วอย่างนี้จะไปตรวจสอบนักการเมือง ข้าราชการ กันได้หรือ

ที่จริงเรื่องนี้น่าจะเคลียร์ได้โดยเร็ว ตัวบุคคลชัดเจน มีเบอร์โทรแน่นอน จริงหรือไม่ก็ไปถามแล้วนำมาเฉลยได้เลย

แต่ทำไปทำไมมาต้นกลายเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพ ไม่รู้ว่าจะปิดซีกันไปทำไม

โดย คนผ่านมา เมื่อ วันพุธที่ 2 มกราคม 2545, 06:28 น.

#### ความคิดเห็นที่ 60



เรียนท่านผู้ที่มีนามว่า คนผ่านมา อย่าสับสนกับประเด็นเรื่องทุจริตตามข้อกล่าวหาของไต่เบ็ดเป็นอีกประเด็นที่ต้องรอมีกระบวน กวิ  
ณ ชี้แจงครับเพราะท่านรับอาสาเป็นธุระสอบถามข้อเท็จจริงแล้วจะนำมาชี้แจงค่อยติดตามกัน แต่ประเด็นเรื่องเสรีภาพของจอมยุทธผู้  
เรื่องนามทั้งหลายใหญ่กว่าครับ ถ้าวันนี้ยุทธภพมีแต่มีกระบี่ที่เพียบพร้อมด้วยความอำมหิตแต่ไร้คุณธรรมและไม่คิดดวงสังคมให้เป็น  
ธรรม ข้าผู้น้อยขอหนีเข้าป่าไปซูดเผือกมันเลี้ยงลูกเมียดีกว่าขอรับ  
ใจเย็นๆ คนผ่านมา อย่าหยาบคาย



จอมยุทธผู้ไม่ประสงค์ออกนามโผล่เสียที่ขอรับ เรื่องบานปลายแล้ว  
จันเจา

โดย จันเจา เมื่อ วันพุธที่ 2 มกราคม 2545, 13:08 น.

ความคิดเห็นที่ 61



ถึง web master

กรุณาอย่าถอดกระชู้นี้ เพื่อความโปร่งใสของคนเดือนตุลา เสรีภาพทางความคิด การแสดงความคิดเห็นคือสิ่งที่ทุกคนพึงรักษาไว้ อยากรู้ให้เพื่อน ๆ อุดหนุนกับความเห็นที่แตกต่าง รอคอยความชัดเจนที่กำลังจะมาถึง  
ข่าววงในที่รับฟังมา คือ ทางคณะกรรมการจัดงาน 25 ปี 6 ตุลาคมเตรียมจะชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด (โดยเฉพาะ ฝ่ายที่มีปัญหาไม่สามารถเคลียร์เงินที่เบิกไปใช้ ผู้รับผิดชอบ) โดยจะทำการชี้แจงต่อที่ประชุมสมาชิกเครือข่ายฯ ในวันที่ 20 มกราคม นี้ แล้วเราจะได้รู้กันว่า มีกบองใจ ดังที่ไอ้ปัด ปุดขึ้นมาหรือเปล่า

โดย บินลาเดน เมื่อ วันพุธที่ 2 มกราคม 2545, 17:07 น.

ความคิดเห็นที่ 62



ยังงี้ ก็ต้อง ขอบคุณ คุณ ไอ้ปัด ไว้ ณ. ที่นี้ด้วย ผมเข้าใจแล้วว่า เรื่องอะไร แต่ยังไม่เข้าใจ ถึงสาเหตุ คงต้องรอ 20 มค. แหะละ

โดย สุภาพ ภูษณวรรณ เมื่อ วันพุธที่ 2 มกราคม 2545, 21:55 น.

ความคิดเห็นที่ 63



จันเจาเรียนตามท่านเมื่อกระป็นามกระเดื่องทั้งหลายว่า หากพบว่าไม่มีกบองใจจริงๆ ชีคุณหรือไอ้คุณปัดจะต้องรับผิดชอบต่อยุทธภพตีใหม่หนอ หรือว่าเจ้ากันไป ง่ายดีเนาะเล่นกันแบบนี้ ข้าผู้น้อยจะคอยต่อส่งแต่เสียเหลือเกิน ที่วันนี้มีกบองใจที่ชักดาบโดยไม่ระวังว่าดาบจะฟาดใครแม้กระทั่งตนเอง  
และก็ต้องเตรียมสาละวันกับกระชู้สปรกเลขะยุทธภพแบบนี้อีกหลายๆ กระชู้แน่นอน แต่จันเจาว่าถ้ามีกบองใจจริงก็ควรให้รางวัลไอ้ปัดจะได้รู้ใจมหน้าค่าตาว่าสวยหรือหล่อยุทธภพต้องตบรางวัลเชียวนะ เอ...แต่ไม่แน่ใจว่าไอ้ปัดจะกล้าเผยใจมหรือเปล่า?

สลด...สลด รับปีใหม่ ปิมะเมีย

โดย จันเจา 🙄 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2545, 12:25 น.

ความคิดเห็นที่ 64



ข้อเสนอที่ 63 ของคุณจันเจา ดีมากครับ สร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อภาระกระทำของตน อีกทั้งสร้างเวทีให้ทุกคนกล้าเปิดเผย กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะผ่านกระชู้เล็กๆ ผ่านเวทีเล็กๆ แบบนี้ก่อน ก็ตาม ....ผมว่าเป็นคำตอบที่ดีในการปลุกฝังความกล้าที่จะเรียนรู้

โดย ไนส์ ไทยเอ็นจีไอ 😊 เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2545, 14:00 น.

## ความคิดเห็นที่ 65



โดยความเชื่อ... ไข่ปืด อาจจะมีสถานะเป็น "อิกาคาบขาว" หรือ "กระต่ายตื่นตูม" แต่ทั้ง อิกา และ กระต่าย หากมีความเชื่อโดยสุจริต ย่อมไม่ต้องรับผิดชอบ... คำว่า "มุสาวาจา" ในมิติเชิงพุทธ ก็วัดที่ เจตนา หากเข้าใจเช่นใด แล้วถ่ายทอดออกมาถึงจะเป็นสิ่งผิด แต่ตัวเองไม่ผิด เพราะไม่ได้มีเจตนา..... หากแต่พิสูจน์ทราบ ว่า ไข่ปืดเจตนา หรือรู้อยู่แล้วว่าไม่มีก่องใจ แต่บอกว่ามีก่องใจ อันนี้ถือเป็น "ความผิด"

ท่านน้องจันเจา ข้าพเจ้ามีอาจเป็นมือกระบี่ หากแต่ชมชอบการพุกกันเหล็ก และ พุกกันเหล็กย่อมขาดความคม บาง แหลม ที่จะเจียนหรือบาดผู้ใดผู้หนึ่ง

ผู้พุกกันเหล็กมักชมชอบการปลีกตัวตามลำพัง ชมชอบการสลักผาหิน

ท่านน้องจันเจาคงทราบ ความแตกต่างระหว่างมือกระบี่ ที่ชมชอบการประลองยุทธที่ยุติศึกแบบฉับพลัน เพียงเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึก...

แต่เจตนาของพุกกันเหล็กไม่ได้นิยมการประลองยุทธ หากแต่ชมชอบการบันทึกเรื่องราวของยุทธภพ เพียงเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา

โดย สังคม สัจจร เมื่อ วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2545, 13:08 น.

## ความคิดเห็นที่ 66



รอนวันที่ 20 มกราคม น่าจะเคลียร์ลงแล้ว ขอขอบคุณ คุณไข่ปืด ข้าอีกครั้ง ให้ดูก็ได้

โดย สุภาพ ภูษณวรรณ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2545, 07:39 น.

## ความคิดเห็นที่ 67



พวกเอ็นจีโอ มันก็พอกับนักการเมืองแหละล่อกันน้ำเนี่ยไม่รู้ว่าจะไรตรวจสอบ อะไรกล่าวหา เอ้อสังคมไทยไร้ทางออกจริงพลิกฝ่า

หลงทาง

โดย หลงทาง  เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2545, 11:15 น.

## ตอบกระทู้นี้

กรุณาใส่ข้อความในช่องที่มีเครื่องหมาย \* ให้ครบ



ยินดีต้อนรับสู่ สมาชิก. กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.  
28 ก.พ. 2004, 00:40

- บ้านหน้าแรก
- ช่วยเหลือ
- ค้นหา
- เข้าสู่ระบบ
- สมัครสมาชิก

ข่าว: ยินดีต้อนรับ สู่น้ำใหม่ บ้านตุลาไทย THAIOCTOBER.COM

- บ้านตุลาไทย
- ข่าวสารประจำวันภาคประชาชน
- ข่าวเซตงาน
- เครือข่ายเดือนตุลาในมิติใหม่ทางการเมือง

<< previous next >>

หน้า: [1]

- ตอบ
- แจ้งเตือน
- ส่งให้ผู้อื่น
- บันทึก

ผู้เขียน หัวข้อ: เครือข่ายเดือนตุลาในมิติใหม่ทางการเมือง (อ่าน 97 ครั้ง)

**pasit**  
Sr. Member  
☆☆☆☆

**เครือข่ายเดือนตุลาในมิติใหม่ทางการเมือง**  
« เมื่อ: 25 ก.พ. 2004, 15:23 »

**อ้างถึง**

Online

จำนวนโพสต์: 1038



"...ในสนามรบ เราต่างมีศักดิ์ศรี"

ผมได้รับอีเมลรายงานฉบับนี้จากคณะกรรมการเครือข่ายเดือนตุลาชุดใหม่ เมื่อส่งมาให้ผม ชั่วคราวว่าไทยอ็อกโทเบอร์ ก็แสดงว่าสามารถเผยแพร่ได้ ผิดถูกเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือเห็นต่างกันออกไป ไหนๆก็บอกแล้วว่าเป็นมิติใหม่ คงอดทนที่จะรอฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครม

.....  
"เครือข่ายเดือนตุลาในมิติใหม่ทางการเมือง"  
รายงานโดย palm5001@hotmail.com  
(รายละเอียดดูกระทู้ที่ 3 )

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ก.พ. 2004, 12:09 โดย pasit »

แจ้งผู้ดูแล Logged



"...ในสนามรบ เราต่างมีศักดิ์ศรี  
เป็นทหาร เป็นนักรบ เหมือนกันทั้งสองฝ่าย  
จะต่างกันก็อยู่ตรงที่ว่า ใครจะต่อสู้อะไร  
เพื่อรบไว้ผลประโยชน์ของชนชั้นใดเท่านั้น..."

**เสี่ยวดอกขาว**  
Jr. Member  
☆☆

**Re:เครือข่ายเดือนตุลาในมิติใหม่ทางการเมือง**  
« ตอบโดย #1 เมื่อ: 25 ก.พ. 2004, 17:32 »

**อ้างถึง**

Offline

จำนวนโพสต์: 140

Nature is often hidden.



ยังไม่มีความเห็นค่ะ

ขอบคุณที่เอามาเผยแพร่

แจ้งผู้ดูแล Logged

**TongKaoThai**  
Newbie  
☆

**Re:เครือข่ายเดือนตุลาในมิติใหม่ทางการเมือง**  
« ตอบโดย #2 เมื่อ: 27 ก.พ. 2004, 11:11 »

**อ้างถึง**

Offline

จำนวนโพสต์: 4

ผมทองขาว ขอไ้บ่บทความต่อไปนี้แทนสนทที่อยู่ข้างบน เพราะสนบนยังเป็นบทความที่ผมิใช่ให้คนอื่นช่วยเขียนแล้วมันไม่ตรงใจผม ผมจึงขอแก้ตั้งข้างล่างนี้

ศาสตราจารย์



## ขอหยุดผลสืบเครือข่ายเดือนตุลา

หากเปรียบเทียบเครือข่ายเดือนตุลาเป็นไม้ต้นหนึ่ง ปีนี้จะมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ เป็นวัยรุ่นที่พร้อมจะยกพวกตีกันหรือหันหน้าเข้าอาร์ซีเอ หรือหมกมุ่นอยู่กับสถานกวดวิชา เรียนสารพัด เพื่อตนเองสู่รวมหาวิทยาลัย

แต่ต้นไม้เดือนตุลาไม่ใช่ไม้ธรรมดาทุกต้นเป็นไม้ที่มีรากเหง้ามาจากการต่อสู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมาย แต่ต้นไม้ก็คือต้นไม้ถ้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่ดี ลูกไม้ก็มีสิทธิ์กลายเป็นพันธุ์ได้ เช่นคน 17 ปี ของเครือข่ายผ่านกระแสการขัดแย้งทางความคิดทางการเมือง มาพบไม้ถั่วจนบางคนถามว่ายังไม่ตายอีกหรือ ยุบๆไปเสียทีก็ดี เบื่อจริงๆคนเดือนตุลานี้ ข้างหัวเครือข่ายฯอะไรไป

เครือข่ายเดือนตุลาเป็นของใคร ถ้าไม่ใช่ของคนเดือนตุลา คนเดือนตุลาคือใคร คำตอบอยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้ว เครือข่ายจะเติบโตหรือล่มสลายก็อยู่ที่คนรดน้ำพรวนดินนี้แหละ

ครั้งหนึ่งเราคิดว่าคนรดน้ำพรวนดินใกล้ขีดรัฐบาลใกล้ขีดอำนาจรัฐจะนำพาดินไม้ที่เติบโตไปได้ แต่เราก็ได้เห็นแล้วว่าคนใกล้ขีดรัฐกลับเอากระป๋องรดน้ำไปตีหัวชาวบ้าน ตาดำๆอย่างหน้าตาเฉย

ครั้งหนึ่งเราคิดว่าคนรดน้ำพรวนดินที่มีปัญญาเลิศจะคิดค้นสูตรปุ๋ยดีๆ สูตรนำพาประเทศชาติให้พ้นภัย แต่เราก็รอแล้วรอเล่านึกคิดเหล่านี้เอาแต่คิด เอาแต่บ้าน้ำลายจนลืมรดน้ำให้คนต้นไม้นี้

ในวาระที่คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแบกรับภารกิจนำพาเครือข่ายเปรียบตงเป็นไม้ผลสืบที่รอการเติบโตแต่ในฐานะใบไม้ผลสืบใหม่จะขออนุญาตไม่แตกใบไม้แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาคนใครชั่วคราว จะขอกลับไปดูรากของต้นตัวเอง เพราะคิดเสมอว่าทราบใดที่รากไม่แข็งแรง มีแต่ใบที่อ้างว่าเป็นที่พึ่งพิงของสิ่งสาราสัตว์ แต่หารู้ไม่ว่าเวลามีลมแรงๆพุดมาก็จะล้มครืนลงได้ ดังนั้นคณะกรรมการเครือข่ายชุดนี้จึงขอหยุดผลสืบแต่จะกลับมาดูแลรากเหง้าของตัวเองจะใช้รากนี้ขอนไช้ไปทั่วแผ่นดินทุกหระแห่งชิมชับบทเรียนของชาวประชาผู้เป็นเจ้าของแผ่นดิน ไม่หยุดรอให้ใครมารรดน้ำพรวนดินอีกต่อไป

“สาสคคิกรรมกร ชาวนา สร้างศรทธาชนชั้นกลางรสรสรค์งาน 6 ตลาให้มีเกียรตีสมศกตศีรี” คือคำขวัญของคณะกรรมการชุดนี้

ลืมทุกอย่างให้หมดแล้วเริ่มต้นใหม่จากคำสองคำคือ “จากมวลชนไปสู่มวลชน” และ “นำรวมหมู่” สองคำนี้จะเป็นคำตอบของทุกสิ่ง เครือข่ายเดือนตุลาจะต้องมีคณะทำงานด้านกรรมกร คณะทำงานด้านชาวนา และคณะทำงานด้านนักศึกษาปัญญาชน หยุดทะเลาะ เลิกถกเถียง มีแต่ลงมือทำเท่านั้นจึงจะมีคำตอบว่าอย่างไรถูก อย่างไรผิด ยกกระตบจากการลงมือทำ ไม่ใช่ยกกระตบจากการถกเถียงอภิปราย เครือข่ายเดือนตุลาจะต้องไม่ใช่ “สุสานคนเป็น” อีกต่อไป

จะต้องไม่ใช่สโมสรเพื่อการเล่าทุกข์ ปรบทุกข์ของคนทีอกหัก ผิดหวัง หรือพึงพอใจกับความรุ่งโรจน์ในอดีต และจะต้องไม่ใช่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการอีกต่อไป แต่เครือข่ายเดือนตุลาจะต้องเป็นองค์กรของ “คนทำงาน” ที่ทำงานเป็นทีม ไม่มีวีรชนเอกชน เลขาธิการจะไม่ให้สัมภาษณ์ทุกเรื่อง ไม่มีบทบาททุกอย่าง แต่ต้องเป็นเรื่องของทีม ทำงานตามมติของทีม

โครงสร้างและกิจกรรมสะท้อนทิศทาง

สภาพปัญหาและแนวทางการดำเนินงานข้างต้น นำไปสู่การกำหนดทีมงานและเนื้อหา กิจกรรมตลอดช่วงสองปีของคณะกรรมการชุดนี้คือ

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

นายทองขาว ทวีปริงชินกุล เลขานุการ

นายธมน วรรณยางกุล ประธานศิลปิน

นายวิสิทธิ์ เตชะไพบุลย์ ประธานแนวร่วมองค์กรภาคประชาชน

นายกุหลาบ บุญเรือง ประธานช่าวนา

นางสาวสมพร ศรีจำปา ประธานกรรมกร

นางวิภา ดาวมณี ประธานทีมחקศึกษาปัญญาชน

คณะกรรมการทั้งหมดจะแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น ๓ ทีม คือ ทีมกรรมกร ทีมช่าวนา และทีมחקศึกษาปัญญาชน

2. กิจกรรม

1. กิจกรรมหาทุน

จัดพิมพ์เล่มตมปีจำนวนประมาณ ๑ ล้านดวง และไปรษณียบัตรจำนวนประมาณ 1 ล้านแผ่น เพื่อจำหน่ายหาทุน สำหรับทิศทางการพึ่งตนเองในอนาคตโดยไม่รบบเงินจากรัฐ

2. จัดงาน ๘ มีนา

Mini Concert ไม่มีแอลกอฮอล์ “แม่ลูกเดือนตุลา จากศรทธาถึงชีวิต” สืบสานเจตนาและอุดมการณ์เดือนตุลาสู่คนรุ่นหลัง

3. จัดงานกรรมกร

รำลึก อารมณ พงษ์พงน และงานรณรงค์กรรมกร ๑ พฤษภาคม เพื่อการประสานกรรมกรที่เป็นรูปธรรม

4. จัดงาน ๗ สิงหาคม

“กระสุนนัดแรก แต่มีไข่ตดสุดท้าย” จัดคาราวานทวร์เส้นทางประวัติศาสตร์บ้านนาขวร่วมแลกเปลี่ยนเจตนารมณ ๗ สิงหาคม กับลูกหลานคนเดือนตุลา

5. จัดงาน ๑ ธันวาคม

ร่วมขับเสียดและคราบน้ำตากับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย กอบกู้ศกตศิรี เกียรติภูมิ กับสมาชิก พคท. ในสมรภูมิรบภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทวงสัญญาจบบรรุบาล (ที่ดินทำกินและเงินทุน)

6. จัดงาน ๒๘ ปี ๖ ตุลา

ชำระประวัติศาสตร์เพื่อความถูกต้อง (ไม่ใช่หาเรื่อง)

7. จัดงาน ๓๐ ปี สหพันธ์ช่าวนาช่าวไรแห่งประเทศไทย

สืบสานอุดมการณ์ และสรุบบทเรียนเพื่อก้าวต่อไป

8. จัดงานช่าวนาวิชาการ และคอนเสิร์ต “ร้อยเคียวเกี่ยวดาวเพลงช่าวนาไทย”

เป็นงานวิชาการเพื่อเสนอทางออกของช่าวนาไทย การแสดงทางวัฒนธรรมของช่าวนาทุกภูมิภาค (เพลง วัฒนธรรมพื้นบ้าน

อาหารการกิน) และการออกร้าน ประกาศรณหยุดงานของช่าวนา ๗ วัน

9. จัดงานจาก สปท. ถึงวิทย์ชุมชน “๑๗-ปีกระบอกเสียง พคท. สู่รากหญ้าอย่าปิดปากประชาชน”

จัดแลกเปลี่ยนความเห็นและบทเรียนระหว่างคณะกรรมการสถานีวิทย์ สปท. กับคนทำงานวิทย์ชุมชนในปัจจุบัน